
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

สมัยวสิามัญ สมัยทีส่ี ่ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 

วันที่  15  ธันวาคม  ๒๕66  เวลา  ๑0.0๐ น.   
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รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
สมัยวสิามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 

วันท่ี  15  ธันวาคม  ๒๕66 เวลา ๑0.0๐ น.   

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น ๕) 

ผู้มาประชุม  (สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายชัยวัฒน์     อินทร์เลิศ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นายเฉลิมพงษ์    รังสิวัฒนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 

3. นายชุมพล    คุ้มวงศ์           รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

4. นายวิรัช      แดงกลาง เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

5. นายเตชิต     มั่นหรั่ง  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี ๑ อำเภอลำลูกกา 

6. นางภิรมณ์     ตลับทอง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอลำลูกกา 

7. นายสำเริง    อุรติ        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอลำลูกกา 

8. นางปกเกษ     คงเขียว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอลำลูกกา 

9. นายประภาส    สุกเอี่ยม     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอลำลูกกา 

10. นายคณาธิป  ใจกระสันติ     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 7 อำเภอลำลูกกา 

11. นายโอภาส    รักหอม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอลำลูกกา 

12. นายสายเทพ  จันบางพลี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอลำลูกกา 

13. นายประเสริฐ    ภาคีผล  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอคลองหลวง 

14. นางอารีย์  ใจแคล้ว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอคลองหลวง 

15. ร.ต.อ. ภูวดล    มงคลพิทักษ์กุล สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอคลองหลวง 

16. นายศุภชัย  เรอืงศรี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอคลองหลวง 

17. นายวรรณลภย์   ติวารี  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอคลองหลวง 

18. นายสมพร    บุญมา  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอคลองหลวง 

19. นายสัญชาติ    คุระนันท์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 7 อำเภอคลองหลวง 

20. นายไพโรจน์    ประจักษ์แจ้ง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอคลองหลวง 

21. นางสาวณัฐรุจา   คุ้มทรัพย์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอคลองหลวง 

22. นายชนภัทร    นันทกาวงศ์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอธัญบุร ี

23. นายสมศักดิ์    เกียรติพัฒนาชัย สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอธัญบุรี 
24. นางสาวเกวลิน    หลีนวรัตน์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอธัญบุร ี

25. นายบุญลือ    อยู่ยืน  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอเมืองปทุมธานี 
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26. นายสุเทพ    สมใจ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอเมืองปทมุธานี 

27. นายเสนยี์  มูลขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอเมืองปทุมธานี 

28. นายทนงศักดิ์     อาภาโรจนกิจ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอเมืองปทุมธานี 

29. นายสมร   แตงอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอลาดหลุมแก้ว 

30. นายพิชัย   ตาลอ่อน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอสามโคก 

31. นายสวง  สีเขียว        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอสามโคก 

32. นายสุรยิา     ธรรมธารา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอหนองเสือ 

33. นายสมบัติ  วงค์กวน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอหนองเสือ 

ผู้ลาการประชุม   (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายเอกชัย  กลิ่นกุสุม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอธัญบุรี 
2. นายนำศิลป์ คุณาวิชชา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอเมืองปทุมธานี 

3. นายพรรณทอง  นพขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอเมืองปทุมธานี 
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ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 
1. พล.ต.ท.คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 

3. นายสิระพงษ์  สิริโพธินันท์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

4. นางสาวพัชร์ชสิา พชิระธารรีัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 3 

5. นายอดุลย์ มะหะหมัด  ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

6. พล.ต.ต.วัฒนา วงศ์จันทร์  ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 
1. นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นางจีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

     รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 

3. นางรุ่งนภา โพธิ์ประสิทธิ์  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

4. นางจติภินันท์ ทองเสน  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

5. นางสาวกมลวรรณ  วงษ์สมุทร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

6. นางสาวสุนทร สุกาวิน  ผู้อำนวยการกองคลัง 

7. นายประเทอืง กันธสมาส  วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง 
8. นางรัชนี คงเจริญ   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

9. นางสาววชิราภรณ์ ยมสังข์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (แทน) 
    ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
10. นางบุณฑริกา เดชอุ่ม นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

11. นายสุดเขต พลพยัคฆ์กุล  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
12. นางพิชชานันท์ เกษมวราภรณ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

13. นางมยุรีย์ แก้วปวงคำ  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น (แทน) 
ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา 

14. นางสาวกัลยา พรหมเมศร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาราชการแทน 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

15. นายฌาณศิวลาภ ปุเรนเต รองผู้อำนวยการโรงเรยีนสามโคก รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก 
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16. นางสาวปัทมา ทองขาว  ครู คศ. 2 (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว 

17. นายวัชระ บัญชาวมิลเชษฐ นักบรหิารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น 

18. นางสาวสุภาพรณ์   ก้อนทอง นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

19. นางศันสนยี์  หอมจันทร์  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

20. นางจงกลนี ฤทธิ์ทวี  นักบรหิารงานการคลัง ระดับต้น 

21. นายพฤฒ   พุทธิพัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

22. นางสาวพนารัตน์   บุญเทศนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

23. นายอาทติย์ นาล่อง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

24. นางสาวชญาพร อ่อนสอาด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

25. นางสาวศิรินทรา สุขสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

26. นางสาวสุภาภรณ์ ไชโย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

27. นางสาวอลิษา   โต๊ะเอียด  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 

28. นายณรงค์ชัย แสงใส  นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ 

29.นางเบญญาภา เขมะวานิช ครบิบิน  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 

30. นางดวงกมล  ณ หนองคาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

31. นางทัศนีย์  แพงอานนท์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

32. นางสาวเพ็ญประภา เขียวเมฆ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

33. นางสาวปิยะวรรณ  แสงปลั่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

34. นายศักดิพัฒน์  ราญจติต์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

35. นางสาวกนกวรรณ มหาสุภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

36. นายสมศักดิ์  กระจกเหลี่ยม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

37. นางสาวจุฑาทพิย์  ศรสีวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

38. นางสาวดารุณี โกมลวานิช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

39. นายเกษม  จันทร์แบบ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

40. นางสาวรชิตา  เศวตธนอรรถ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

41. นายนพดล คลังเงิน  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
42. นายสมเกียรติ พิพัฒนชัยมงคล พนักงานขับรถยนต์ 
43. นายธวัชชัย เขียวนลิ  พนักงานขับรถยนต์ 
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เริ่มประชุมเวลา    - ๑0.0๐ น. 
เลขานุการสภา อบจ.   - เมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุมแล้ว มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม

ตามมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. ๒๕62 และ  
ข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65  

    จึงจะได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
สมัยวสิามัญ สมยัที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 ต่อไป 

 - ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย          
และทำหนา้ที่ประธานในที่ประชุม ขอเรียนเชญิครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ขอเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
   ทั้ง ๒ ท่านขึน้ประจำที่ครับ 

   - เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

    ปทุมธานี 
เลขานุการสภา อบจ.   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เรียกประชุมสภา
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี
     พ.ศ. 2566 

     ด้วยฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีข้อราชการ 
      ที่จำเป็นที่จะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พิจารณา 

      โดยเสนอญัตติและเรื่องต่าง ๆ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
       และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพิจารณาแล้ว 

       เห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      ปทุมธานี  
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)  
   พ.ศ. ๒๕62 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงเรียก 

   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่   
   ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 มีกำหนด ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566  
  เป็นต้นไป และกำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
  สมัยประชุมดังกล่าว วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ช้ัน  5) 
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เลขานุการสภา อบจ.       จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  

            ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕66  

           นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ 

        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
- และในลำดับต่อไปนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดการ

 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่   
ประจำปี พ.ศ. 2566 ครับ   

ประธานสภา อบจ.  - เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท่านรองนายก 

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

       จังหวัดปทุมธานี ผู้ทรงเกียรติ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหาร 

      ส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหาร 

      ส่วนจังหวัดปทุมธาน ีสมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2566 

     เนื่องจากฝ่ายบริหารโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปทุมธานี ได้เสนอญัตติ ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบ 
และรับทราบ ตามระเบียบ ผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความสำคัญและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ     
พี่นอ้งประชาชนชาวจังหวัดปทุมธาน ี 

ดังนั้น เพื่อไม่ ให้ เกิดความเสียหายต่อการบริหารราชการ 
กระผมจึงประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2566 มีกำหนด 7 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป และนัดให้มีการประชุมสภาฯ  
ขึ้นในวันนี้ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านเข้านั่งในที่ประชุม 

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมแลว้ 

- ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 
   สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

- ต่อไปผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลย นะครับ  
- ระเบียบวาระที่  ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา อบจ.  เรื่องท่ี 1. มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
       ลาการประชุมสภาฯ  
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ประธานสภา อบจ. 1. นายเอกชัย กลิ่นกุสุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอธัญบุรี 
2. นายนำศลิป์ คุณาวิชชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองปทุมธานี 
3. นายพรรณทอง นพขำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองปทุมธานี    

เรื่องท่ี 2. ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ของสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เพื่อดำเนินการเลือกประธาน 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยที่ประชุม 

ได้มีมติเลือกนายชนภัทร นันทกาวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอธัญบุรี ให้ดำรงตำแหน่งประธาน 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม ยินดีดว้ยนะครับท่านชนภัทร   

เรื่องที่ 3. ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับเรือนจำ 

   อำเภอธัญบุรี ได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

   การลอกท่อระบายน้ำในเขตจังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566  
   เวลา 15.00 น. คือวันนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   ปทุมธานี (ช้ัน 5) โดยมี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการ
   กระทรวงยุติ ธรรม  เป็ นประธานในพิ ธี ล งนามบั นทึ กข้อตกลง 

   ความร่วมมือ จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   ปทุมธาน ีทุกท่าน เข้าร่วมเป็นเกียรตใินพิธีดังกล่าวฯ 

    เรื่องที่ 4. ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดโครงการ 

     วันฉลองประกาศชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้  
     กรุงศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2566 ณ วัดนางหยาด  
     (บริเวณโรงเรียนวัดป่างิ้วในปัจจุบัน ) ตำบลบ้านงิ้ว จังหวัดปทุมธานี  
     จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกท่าน  
      เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566  
     เวลา 18.30 น. ณ วัดนางหยาด บริเวณโรงเรียนวัดป่างิ้วในปัจจุบัน  
     ตำบลบ้านงิ้ว จังหวัดปทุมธาน ีการแต่งกายชุดไทย 

    เรื่อ งที่  5 . ด้ วยองค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดปทุ มธานี  ร่วมกั บ 

     วัดเทพสรธรรมาราม และเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการ 

     สวดมนต์ข้ามปีทำความดีถวายในหลวง ระหว่าง วันที่ 31 ธันวาคม 2566  
     ถึง วันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหน้าอุโบสถ  
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ประธานสภา อบจ.  วัดเทพสรธรรม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
     จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกท่าน  
     เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ การแต่งกายชุดสุภาพ  

เรื่องที่ 6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้นำปฎิทินปี 2567 
แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกท่าน ซึ่งได้
วางไว้ ที่โต๊ะของท่านแลว้นะครับ  
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี  
- สมัยสามัญ สมัยที่สอง(คร้ังที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 
6 กันยายน 2566  
- สมัยสามัญ สมัยที่สอง (คร้ังท่ี 4) ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 
14 กันยายน 2566  
- สมัยสามัญ สมัยที่สอง (คร้ังท่ี 5) ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 
22 กันยายน 2566 

ประธานสภา อบจ.    - ตามที่ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   
     สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่  3 ) ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่   
     6 กันยายน 2566 , สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่  4 ) ประจำปี   
    พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 และสมัยสามัญ สมัยที่สอง  
    (ครั้งที่  5 ) ประจำปี  พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่  22 กันยายน 2566 

    ไปแล้ว นั้น   
 - บัดนี้ฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำ

รายงานการประชุมสภาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่าน                   
การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2566 จึงได้นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี เพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป และทางสำนักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาดังกล่าว               
ให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบเป็นการล่วงหน้าแล้ว  
- สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำใดหรือแก้ไขหน้าไหน บรรทัดที่เท่าไร  
ขอให้เสนอได้เลยครับ ไม่มีนะครับ  

 - เมื่อได้พิจารณาตรวจสอบกันครบถ้วน ผมจะขอมติจากที่ประชุม 

   เป็นทีละฉบับ นะครับ 
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ประธานสภา อบจ.  - ขณะนีม้ีสมาชิกจำนวน 33 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  
๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) ประจำปี 
พ.ศ. 2566 เมื่อวันที ่6 กันยายน 2566 

ขอได้โปรดยกมอืครับ 30 เสียง 
๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) ประจำปี 
พ.ศ. 2566 เมื่อวันที ่6 กันยายน 2566 

ขอได้โปรดยกมอืครับ 0 เสียง 
     - สรุปที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 

      ส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) ประจำปี 
     พ.ศ. 2566 เมื่อวันที ่6 กันยายน 2566 

- รับรองด้วยมตเิสียง 30 เสียง 
- ไม่รับรองด้วยมตเิสียง 0 เสียง 
- งดออกเสียง 3 คน 

     - ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

      จังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 4) ประจำปี  
       พ.ศ. 2566 เมื่อวันที ่14 กันยายน 2566    

- สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำใดหรอืแก้ไขหน้าไหน บรรทัด 

 ที่เท่าไร ขอให้เสนอได้เลยครับ ไม่มีนะครับ   
 - เมื่อได้พิจารณาตรวจสอบกันครบถ้วน ผมจะขอมติจากที่ประชุม 

   เลยนะครับ 

    ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ 

      บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 4) ประจำปี  
     พ.ศ. 2566 เมื่อวันที ่14 กันยายน 2566 

      ขอได้โปรดยกมอืขึน้ครับ 30 เสียง 

      ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ 

      บริหารส่วนจังหวัดปทมุธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 4) ประจำปี  
      พ.ศ. 2566 เมื่อวันที ่14 กันยายน 2566 

ขอได้โปรดยกมอืขึน้ครับ 0 เสียง 
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ประธานสภา อบจ.  -  สรุปที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2566  

      เมื่อวันที ่14 กันยายน 2566 

- รับรองด้วยมตเิสียง 30 เสียง 
- ไม่รับรองด้วยมตเิสียง 0 เสียง 
- งดออกเสียง 3 คน 

     - ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

      จังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 5) ประจำปี พ.ศ. 2566  
     เมื่อวันที ่22 กันยายน 2566    

- สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำใดหรอืแก้ไขหน้าไหน บรรทัด 

 ที่เท่าไร ขอให้เสนอได้เลยครับ ไม่มีนะครับ   
 - เมื่อได้พิจารณาตรวจสอบกันครบถ้วน ผมจะขอมติจากที่ประชุม 

   เลยนะครับ 

    ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ 

      บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 5) ประจำปี  
     พ.ศ. 2566 เมื่อวันที ่22 กันยายน 2566 

      ขอได้โปรดยกมอืขึน้ครับ 29 เสียง 
      ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ 

      บริหารส่วนจังหวัดปทมุธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 5) ประจำปี  
     พ.ศ. 2566 เมื่อวันที ่22 กันยายน 2566 

ขอได้โปรดยกมอืขึน้ครับ 0 เสียง 
-  สรุปที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 5) ประจำปี      
พ.ศ. 2566 เมื่อวันที ่22 กันยายน 2566 

- รับรองด้วยมตเิสียง 29 เสียง 
- ไม่รับรองด้วยมตเิสียง 0 เสียง 
- งดออกเสียง 4 คน 

-  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๓ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  รายงานผลการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ของคณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

ประธานสภา อบจ.  - เรียนเชญิ นายสมร แตงอ่อน เลขานุการคณะกรรมการตรวจ 

      ติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายงานครับ เชิญครับ 
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นายสมร แตงอ่อน - มอบท่านทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ ครับ 

ประธานสภา อบจ.      - เชิญท่านทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ  ครับ 

นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ  - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีที่เคารพ 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทกุท่าน   
  ตามที่คณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วย  
1. นายชัยวัฒน์  อนิทร์เลิศ           ประธานกรรมการ           
2. นางสาวณัฐรุจา คุ้มทรัพย์  กรรมการ 

3. นายวิรัช แดงกลาง   กรรมการ 

4. นายชนภัทร นันทกาวงศ์  กรรมการ 

5. นายทนงศักดิ์  อาภาโรจนกิจ  กรรมการ 

6. นายสุริยา ธรรมธารา   กรรมการ 

7. นายสมร  แตงอ่อน   กรรมการและเลขานุการ     
ได้ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ าย  ประจำปี  พ .ศ . 2 565  - พ .ศ . 2 5 66  เมื่ อ วันที่  2 3 
พฤศจิกายน 2566 และประชุมตรวจติดตามโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 (รายการ        
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี) เมื่อวันที่ 28 พฤศจกิายน 
2566 นั้น 

   คณ ะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามงาน
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ       
พ .ศ. 2565 - พ .ศ . 2566 โดยการสุ่มตรวจติดตามโครงการ                   
ตามข้อบัญญัติฯ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อความเดือดร้อนของประชาชน และติดตามผลการดำเนินการโครงการ 
ดังนี้  
               1. ออกตรวจติดตามงานโครงการฯ ในเขตพื้นที่  อำเภอ
คลองหลวง และอำเภอหนองเสือ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 

           1.1 อำเภอคลองหลวง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสุขศิริ  หมู่ที่  4                  
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จากการออกตรวจ 
ครั้งที่ 3 พบว่า พืน้ผิวถนนแตกร้าวบริเวณไหลทาง และผวิหน้าคอนกรีต 
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นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ หลุดร่อน , ฝาท่อระบายน้ำแตกร้าวหลายจุด อยู่ระหว่างให้ผู้รับจ้าง
ดำเนนิการแก้ไข 

             1.2 อำเภอคลองหลวง โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบคลองระบายน้ำที่หก ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 14 
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จากการออกตรวจ
พบว่า การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคณะกรรมการฯ               
ได้ตั้งข้อสังเกต เนื่องจากมีเสาเข็มบริเวณไหล่ทาง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ
ขนย้าย และมีรอยร้าวบริเวณปากเขื่อน ประกอบกับท่อประปาฝังไม่ลึก 
และมีรอยแตกร้าวทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงให้กองช่าง
เร่งรัดแจ้งผูร้ับจ้างเข้ามาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน ต่อไป   
             1.3 อำเภอหนองเสือ โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยบึงบอน 29 (เลิศศิริ) หมู่ที่ 4 ตำบลบึงบอน 
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จากการออกตรวจครั้งที่ 2 พบว่า 
สภาพผิวถนนมีการแตกหลุดร่อน ซึ่งโครงการดังกล่าวยังอยู่ในระหว่าง
ระยะประกันสัญญา จึงให้กองช่างแจ้งผู้รับจ้างเข้ามาปรับปรุง ซ่อมแซม 
และแก้ไข ให้ถนนมีสภาพดีพร้อมใชง้านต่อไป   
           2. ตรวจติดตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 (รายการขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี) ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธาน ีดังนี้ 
             2 .1 โครงการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2565 จำนวน 5 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน       
5 โครงการ  
            2 .2 โครงการกัน เงินงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี 2566 จำนวน 121 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 
12 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนนิการ จำนวน 109 โครงการ  
                     2.3 คณะกรรมการฯ ได้ตั้ งข้อสังเกตกรณี                   
การจัดซื้อเครื่องช่ังน้ำหนัก และเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ของ       
กองสาธารณสุข เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ไม่สอดคล้องตรงตาม งบประมาณโครงการ
ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้กองสาธารณสุข หารือการปฏิบัติในกรณี  
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นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ ดังกล่าว ไปยังจังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ต่อไป 

            2.4 คณะกรรมการฯ ได้ตั้ งข้อสังเกตกรณี  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรังสิต - นครนายก 19 (แก้วสว่าง) ตำบล
ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สัญญาจา้ง เลขที่ 3/2562 
ลงวันที่  10 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่  25 เมษายน 
2562 กรณีดังกล่าวได้ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว ดังนั้น 
จึงให้กองช่างตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริง กรณีสัญญาจ้าง                 
ครบกำหนด แต่ไม่สามารถดำเนินการให้แลว้เสร็จตามสัญญาจ้างได้  
            2.5 คณะกรรมการฯ ได้ตั้งข้อสังเกตกรณี  
โครงการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ หากจะไม่ดำเนินการหรือจะปล่อยให้
งบประมาณตกไป ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ทราบด้วย 

  จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามงานโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  เพื่ อทราบโดยทั่ วกัน และ                       
ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ต่อไป 

ประธานสภา อบจ.   - ครับ รายงานผลการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
      ของคณะกรรมการตรวจตดิตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  เป็นการรายงานเพื่ อทราบนะครับ  ผมอยากให้ท่านสมาชิกได้ดู                 

นี่คือคณะกรรมการชุดหนึ่งของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
ที่ได้ดำเนินการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่าย ผมขอให้ดูข้อ 1. 
คือการออกตรวจติดตามโครงการในพื้นที่ของอำเภอคลองหลวงและ
อำเภอหนองเสือ มี 3 โครงการ 1.1 อำเภอคลองหลวง โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำซอยสุขศิริ หมู่ที่ 4 
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จากการออกตรวจ
ติดตาม ครั้งที่ 3 พบว่า พื้นผิวถนนแตกร้าว บริเวณไหล่ทางและผิวหน้า
คอนกรีตหลุดร่อน ฝาท่อระบายน้ำแตกร้าวหลายจุด อยู่ระหว่างแจ้งให้
ผู้รับเหมาเข้ามาแก้ไขดำเนินการ เพราะโครงการดังกล่าวอยู่ในประกันงาน    
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกับผู้รับจ้างนะครับ เราเข้าไป
ตรวจสอบ  ครั้งที่ 3 แล้วนะครับ ข้อ 1.2 อำเภอคลองหลวง โครงการซ่อมแซม 
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ประธานสภา อบจ.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองระบายน้ำที่  6 ฝั่งตะวันตก                
หมู่ที่ 14 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จากการ
ตรวจสอบพบว่า  การก่อสร้างเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย และ
คณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกต เนื่องจากมีเสาเข็มเหลือและกองไว้บน 
ไหล่ทาง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการขนย้ายออก และมีรอยร้าวบริเวณ ปากเขื่อน
ท ดน้ ำ  บ ริ เวณ ป ากค ลองนะค รับ  ตรงคล องหก  ป ระกอบ กั บ                    
ท่อประปาฝังลงไม่ลึก และมีรอยแตกร้าว ก็คือได้รื้อท่อประปาขึ้นมา 
แล้วฝังกลับไปไม่ลึกพอ และมีการแตกร้าว ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าไป
ดำเนินการแล้ว ก็จะตรวจติดตามกันอีกต่อไปนะครับ และข้อ 1.3 
อำเภอหนองเสือ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอย
บึงบอน 29 (เลิศศิริ) หมู่ที่ 4 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี จากการออกตรวจครั้งที่ 2 พบว่า สภาพผิวถนนมีการแตก
หลุดร่อน ซึ่งโครงการดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างระยะประกันสัญญา               
จึงให้กองช่างแจ้งผู้รับจ้างเข้ามาปรับปรุง ซ่อมแซม และแก้ไข ให้ถนน             
มีความพร้อม ฝากท่าน สจ.เขตพื้นที่นั้นด้วย เข้าติดตามได้เลยนะครับ 
และมาแจ้งผมด้วยนะครับ ข้อ 2. การตรวจติดตามโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 
รายการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของส่วนราชการ
ในสั งกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  โครงการกัน เงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 5 โครงการ ที่ตกค้างอยู่ 
และโครงการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จำนวน 121 
โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ จำนวน 109  โครงการ 2.3 คณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกต
การจัดซื้อเครื่องช่ังน้ำหนักและเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ของ         
กองสาธารณสุข เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ไม่สอดคล้องตรงตามงบประมาณโครงการ
ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
คณะกรรมการ จึงมีมติให้กองสาธารณสุขหารือการปฏิบัติในกรณี
ดั งกล่ าว  ไปยั งจั งหวัดปทุ มธานี  เพื่ อพิ จารณ าใช้ เป็ น แนวทาง                         
ในการปฏิบัติต่อไป หารอืไปหรอืยังครับ ท่าน ผอ.กองสาธารณสุขครับ      

นางจีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน 
ในกรณีดังกล่าว กองสาธารณสุขได้หารอืไปที่จังหวัดเรียบร้อยแล้วค่ะ 
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ประธานสภา อบจ. - ตอบกลับมาหรอืยังครับ 

นางจีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล - หนังสือตอบกลับมาแล้วค่ะ 

ประธานสภา อบจ. - ผมขอดูหน่อยครับ มีหนังสือมาไหมครับ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไม่ตรง
กับแผนนะครับ ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันระหว่างผู้ทำงาน ก็เป็นเรื่องที่ดี 
มีการถ่วงดุลการทำงานระหว่างกันนะครับ เมื่อมีข้อถกเถียงนะครับ 
คณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณ จึงได้มีมติให้ส่งเรื่อง
ดังกล่าว ไปสอบถามกับท้องถิ่นจังหวัด เพื่ อที่จะหารือแนวทาง             
การปฏิบัติ ทางท้องถิ่นจังหวัดก็ได้ตอบกลับมาแล้ว เชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
อ่านใหท้่านสมาชิกสภาฯ ฟังด้วยครับ ท่านเลขานุการสภาฯ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ - เรื่อง ขอหารือแนวทางการดำเนินการจัดซือ้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรียนนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ป ทุ ม ธ านี  ที่  ป ท  51011/8585 ล งวั น ที่  6 ธั น ว าค ม  2566                      

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีหนังสือ      
ที่ ปท 51011/8545 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 หารือแนวทางการ
ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กรณีงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ ายประจำปี  พ .ศ . 2566 ใน โครงการจัดซื้ อ
เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดและโครงการจัดซื้อเครื่องช่ังน้ำหนักเพื่อ
สนับสนุนให้กับหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี มีวงเงินงบประมาณมากกว่าที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณหรือต้องแก้ไข
วงเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณให้ตรงกันกับแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ .ศ . 2566 – 2570) โด ยมี ป ระเด็ นที่ ต้ อ งพิ จารณ า  จำนวน            
2 ประเด็น ดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สามารถ
ดำเนินการแก้ไขข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566     

ที่ได้กันเงินไว้ เพื่อให้ถูกต้องตรงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 
2570 ได้หรือไม่ 2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สามารถ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้กันเงินงบประมาณไว้ ภายในวงเงินที่   
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานอีนุมัต ิโดยไม่ตอ้งดำเนินการ 
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เลขานุการสภาฯ แก้ไขข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566      
ได้หรอืไม่ นั้น 

  จังหวัดปทุมธานี พิจารณาจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
มีความเห็น ดังนี้ 
  1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ       
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีลำดับศักดิ์ตามกฎหมายเป็น กฎ 
ตามคำจำกัดความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 สถานะของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
จึ งเป็ นกฎหมายที่ ให้ อำนาจในการสั่ งจ่ ายงบประมาณ ท้องถิ่ น                     
ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น
อันเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของฝ่ายบริหาร   
เมื่อพิจารณาตาม ข้อ 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ประกอบกับ
ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 กำหนดให้นำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำงบประมาณ แผนพัฒนา
ท้องถิ่นจึงเป็นเพียงกรอบและแนวทางในการจัดทำงบประมาณเท่านั้น     
เมื่ อมาใน ช้ันของการจัดทำงบประมาณย่อมต้องมีการประมาณ
ตรวจสอบวิเคราะห์ใหม่เพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในการ
จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเสนอผู้บริหารและสภาท้องถิ่น
ตามลำดับ และในช้ันของกระบวนการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น อาจมีการ
แก้ไขในอำนาจของสภาท้องถิ่นได้อีก จงึเห็นได้ว่ารายละเอียดโครงการที่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในช้ันของการ
จัดทำงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และในช้ันของ
กระบวนการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นได้ ที่รายการวงเงิน
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจไม่ตรงกับข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย อีกทั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายลำดับศักดิ์เป็นกฎหมาย 
เมื่อผ่านกระบวนการตรากระบวนการให้ความเห็นชอบ และการ
ประกาศใช้ตามกฎหมายจัดตั้งท้องถิ่นแล้ว ย่อมมีผลใช้บังคับและผูกพัน
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบังคับให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ  
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เลขานุการสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายใหอ้ยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติไว้
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จึงไม่มีเหตุผลและความจำเป็นอันใด   
ที่จะต้องแก้ไขกฎหมายให้ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และการที่ตัวเลข
วงเงินงบประมาณไม่ตรงกันนั้นมิได้เป็นเหตุให้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ไม่มีผลใช้บังคับหรือเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด      
2. เมื่อได้วินิจฉัยตาม ข้อ 1. แล้วว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็น
กฎหมายมีผลใช้บังคับและผูกพันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีย่อมตอ้งบริหารงบประมาณรายจ่าย
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องภายในกรอบวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเมื่อองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานีได้มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายในส่วนนี้ไว้เพื่อการ
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ไว้ตามระเบียบแล้ว องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจา้งให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ต่อไป จงึเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ 

ประธานสภา อบจ. - กรณีดังกล่าวเราทำแผนไว้นะครับ แต่เราทำข้อบัญญัติเกินกว่าแผน 
ซึ่งมีข้อกังขาว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เพราะเป็นข้อบัญญัติ
แล้วก็ได้ทำหนังสือ และทางท้องถิ่นจังหวัดก็ได้ตอบกลับมาแล้วว่า 
สามารถดำเนินการได้ตามข้อบัญญัติ เพราะข้อบัญญัตินั้นมีศักดิ์และ
สิทธิสูงกว่าระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของท้องถิ่นนะครับ โดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีของเรา สรุปคือดำเนินการได้ 
รายการนี้ได้กันเงนิไว้ สามารถดำเนินการได้เลย ผมขอเสนอแนะนะครับ 
ฝากกองสาธารณสุขว่า เวลากำหนด TOR นั้น ขอให้อยู่ ในกรอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย แต่หนังสือฉบับนี้ จำผมไว้ให้ดี ทุกท่านนะครับ 
ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ อนาคตมันจะช่วย
ท่านได้ เมื่อ สตง. เดินเข้ามาหาท่าน ท่านก็ยื่นหนังสือฉบับนี้ให้ดูได้เลย 
ผมขอยืนยันในที่ประชุมแห่งนี้ว่า ผมและคณะกรรมการตรวจติดตามผล
งบประมาณรายจ่ายนั้น มีเจตนาดี ที่จะช่วยเหลือทุกท่าน ให้รอด
ปลอดภัยจากพิษของกฎหมาย เข้าใจการทำงานนะครับ ย่อมมีผิดพลาด 
หลุดไปบ้างนะครับ แต่ฝ่ายนิติบัญญัตินี้ จะช่วยอุดช่องโหว่ ให้ทุกท่านได้ 
ขอให้มาพูดคุยกัน อย่าไปเก็บไว้นะครับ หรืออย่าไปหมกไว้นะครับ 
เพราะว่าวันนี้ผิด พรุ่งนี้ผิด มะรืนก็ผิด ยังไงก็ผิดอยู่ดี แต่ถ้าแก้ไขแล้ว  



-18- 

 

ประธานสภา อบจ.  มันจะช่วยท่านได้ในอนาคตนะครับ 2.4 คณะกรรมการฯ ได้ตั้งข้อสังเกต
กรณี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรังสิต - นครนายก 19 (แก้วสว่าง) ตำบล
ประชาธิปัตย์ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 25 
เมษายน 2562 กรณีดังกล่าวได้ล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว 
ดังนั้น จึงให้กองช่างตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริง กรณีสัญญาจ้าง
ดังกล่าวว่าทำไมถึงยังไม่ปิดสัญญาจ้างไปได้นะครับ ได้ฝากทางกองช่าง
ไปแล้วนะครับว่า ให้ช่วยติดตามเพราะว่าสาเหตุใด  2.5 คณะกรรมการฯ      
ได้ตั้งขอ้สังเกตกรณี โครงการที่ได้ตัง้งบประมาณไว้ หากจะไม่ดำเนินการ
หรือปล่อยให้งบประมาณตกไป ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจติดตามผล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ทราบด้วย เพราะว่า การปล่อยให้โครงการตกนั้น 
โครงการที่ตั้ งข้อบัญญัติ ไว้แล้ว ในแผนมันจะหล ุด ไป  เพราะม ัน          
ตั ้งข้อบัญญัติไว้แล้ว แล้วปล่อยตก ก็จะไม่มีในแผนอีก แต่โครงการ
ดังกล่าวที่ปล่อยตกไปนั้น มันได้ผ่านกระบวนการแผนขึ้นมา เป็นความ
ต้องการของประชาชน ถ้าโครงการนั้นยังสามารถจะทำได้อยู่ อาจจะเป็น
เพราะว่างบประมาณไม่พอ หรือว่าค้างปีหลายปี ค่าวัสดุขึ้น ไม่สามารถ
ดำเนินการได้แล้วปล่อยตก ยังไงก็ต้องเอากลับมาพูดคุย และเอามาเข้า
แผนใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ดังกล่าวหรอืไม่ครับ เชิญครับ เชิญท่านชนภัทร นันทกาวงศ์ครับ 

นายชนภัทร นันทกาวงศ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สืบเนื่องจาก
การประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. วันนั้น ผมในฐานะ
คณะกรรมการ ผมนั่งอยู่ในที่ประชุม ผมถาม ผอ.กมลวรรณ วงษ์สมุทร 
ครับว่า เคยมีโครงการที่งบเกินแผนไหม ท่านโกหกในที่ประชุมครับ      
พูดความเท็จว่าไม่เคยมีเลย ทีนี้รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุข ก็บอกว่า 
ทำแล้ว เสร็จแล้ว ไป 4 โครงการ เพราะฉะนั้น เรื่องที่ผมติดใจตั้งแต่วัน
ประชุมคณะกรรมการแล้วครับว่า การโกหกในคณะกรรมการ เป็นการ
ไม่ให้เกียรติคณะกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยสภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้ 
ประเด็นที่ 2 คือ ท่าน ผอ.กมลวรรณ เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณโดยตรง 
แต่ใหข้้อมูลฝ่ายบริหารผดิพลาด ทำใหเ้กิดความล่าช้า ในการจัดซือ้จัดจ้าง 
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นายชนภัทร นันทกาวงศ์  กระเป๋า อสม. ทำให้ล่าช้าไป วันนีก้ระเป๋า อสม. 1,575 ใบ ที่ควรจะตก
ถึงมือ อสม. เพื่อไปดูแลพี่น้องประชาชน ที่เป็นนโยบายของท่านนายก 
กระเป๋า อสม.สำคัญยังไงครับท่านประธานฯ  กระเป๋า อสม. เป็นการ
ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน ผมขอให้ช่ือโรคว่า โรค NCD นะครับ 
ตรวจคัดกรองสำคัญยังไง วันนี้เรามี รพ.สต. ที่จะรองรับการรักษาของ   
พี่น้องประชาชน 24 แห่ง พร้อมรองรับเต็มที่เลยครับ ในการเอาคนมา
เข้าระบบการรักษา คนปทุมฯ ล้านกว่าคน หลายคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็น
โรค NCD หรือเบาหวาน ความดัน แล้วมารู้ทีหลัง ก็มีผลกระทบกับ
ร่างกายของเขาแล้วนะครับ เมื่อวานผมไปค้นสถิติจาก กองโรคไม่ติดต่อ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในหนึ่งปี จากการบันทึกไว้ นี่ยัง
ไม่รวมที่ไม่บันทึกนะครับ คนปทุมเสียชีวิตประมาณ 1,300 คน จากโรค
พวกนี้ เฉลี่ยวันละ 3 – 4 คน ยังไม่รวมถึงผู้พิการนะครับ วันนี้กระเป๋า 
อสม. 1,575 ใบ ถ้าเราล่าช้าไป 10 วัน สมมุติว่า 1 ใบ ตรวจแค่ 1 คน
ต่ อวั น  1 ,5 7 5  ใบ  1 0  วัน  ตรวจ ได้  1 5 ,0 00  คน  1 00  วัน                
ตรวจได้ 150,000 คน เพราะฉะนั้น การทำงานที่ล่าช้า ผิดพลาด 
ผลกระทบ อบจ.ไม่ได้เสียหายนะครับ เพราะเงินอยู่ในธนาคาร ก็ได้
ดอกเบีย้ไปอีกหน่อยหนึ่ง แต่คนเสียหายคือใครครับ ประชาชน เราพลาด
มากี่วัน ลองคูณตัวเลขในใจที่ผมพูดไป วันนี้ประชาชนได้รับความ
เสียหาย เสียหายไม่พอครับ คนที่โดนด่าคือใคร ผมพูดตรงนี้เลยนะครับ
ในฐานะสมาชิกสภาฯ ผมอยู่ใกล้ชิดชาวบ้าน คนโดนด่าไม่ใช่ข้าราชการ 
คนโดนด่านั่งอยู่ตรงโน้นครับ ท่านนายกนะครับ โดนชาวบ้านด่าเต็มๆ     
อสม.อีก 1,575 คน ที่ไม่ได้รับของที่เราไปสัญญาไว้กับประชาชน 
เพราะฉะนั้น ผมในฐานะสมาชิกสภาฯ และคณะกรรมการตรวจติดตาม
ผลงบประมาณฯ ขอให้บันทึกทุกอย่างที่ผมพูดไว้ในรายงานการประชุม 
ผมในฐานะประธานคณ ะกรรมการตรวจรายงานการประชุม               
ขอรับผิดชอบคำพูดที่ผมพูด และพาดพิงทุกคนไว้ ณ ที่นี้ และผมก็เอา
อุปกรณ์มาอัดเสียงไว้ด้วยครับ เดี๋ยวเราก็ต้องรายงานให้คนข้างนอก        
ที่เขามาตรวจสอบ เขามาดู อ่านรายงานการประชุมไปเลย เพราะเรื่องนี้
ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นครับ เหมือนเอาชีวิตประชาชนมา ทำให้เกิดความ
เสียหายนะครับท่านประธาน ผมขอฝากเรื่องนี้ไปยังฝ่ายบริหารด้วยครับ 
ขอบคุณครับ    
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ประธานสภา อบจ. - ท่านชนภัทร ได้อภิปรายพาดพิงถึงท่าน ผอ.กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ท่าน ผอ.กมลวรรณ วงษ์สมุทร จะใช้สิทธิพาดพิงตอบ
คำถามไหมครับ 

นางสาวกมลวรรณ วงษ์สมุทร - ขอชี้แจงท่านประธานสภาฯ นะค่ะ ข้อที่  1. ที่บอกว่าโกหกอันนี้           
ขออนุญ าตว่า โครงการมันพูดไม่ ได้ ในที่ประชุม ก็นำเรียนท่ าน
ประธานสภาฯ ไปแล้ว เพราะมันเกิดความเสียหายต่อองค์กร ถ้าจะบอกว่า 
ผอ.กองยุทธฯ โกหก ลองพิจารณาดูใหม่ค่ะ คำนี้อยากจะให้พูดว่า            
ถอนคำพูดได้ไหมคะ เพราะว่า สิ่งที่ทางกองได้ทำและผ่านไป จนถึงการ
ตรวจสอบและการเบิกจ่ายไปแล้ว ผอ.ว่า ผอ.สงวนไว้แล้วพูดหลังไมค์     
จะเหมาะสมกว่าไหม 

ประธานสภา อบจ. - ไม่เป็นไรครับ ในที่ประชุมสภาฯ ท่าน ผอ.ฟังผมนะครับ ในที่ประชุม
สภาฯ หรอืประชุมคณะกรรมการชุดไหนก็แล้วแต่ ข้อเท็จจริง ของข้อมูล
ที่เรามีอยู่ใน อบจ.นั้น บอกข้อเท็จจริงไปเลยนะครับ เพราะถ้าไม่บอก 
ผมไม่แน่ใจนะครับ ว่าที่ท่าน สจ.ชนภัทร อภิปรายว่าโกหก ว่าอะไรเนี่ย 
มันเป็นการพาดพิง ท่านต้องแจ้งไปเลยว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 
เพราะว่าอย่างไรมันก็จนด้วยเอกสารอยู่แล้ว ยังไงท่านต้องแจ้งไป       
ผมไม่ ได้ เข้าข้างใคร ผมให้ โอกาสทุกคน ได้ซักถาม และได้ตอบ                     
ข้อซักถาม นี่คือระบบสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาฯ ท้องถิ่น 
ท่าน ผอ.กมลวรรณ ยังชีแ้จงไม่เสร็จ ให้ท่านชี้แจงให้เสร็จก่อน เชิญครับ 
ท่าน ผอ. 

นางสาวกมลวรรณ วงษ์สมุทร - ขออนุญาตต่อ ข้อที่  1 ก็คือเป็นการตรวจสอบหลั งจากที่ทาง          
ขออนุญาตพูดถึงกองสาธารณสุข ที่เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว อันนี้มัน
เลยขั้นตอนกระบวนการของแผน ของงบไปแล้ว ซึ่งมาดูภายหลัง 
หลังจากที่เบิกจ่ายไปแล้ว ก็เลยคุยกันว่า อะไรที่จะเกิดขึ้น ก็ภาวนาพุทโธ            
ว่าอะไรจะเกิดขึน้ หรือการตรวจสอบ แต่โครงการที่ 2 ที่มีที่มาที่ไปก็คือ
เป็นโครงการกันเงินเรื่องกระเป๋า เป็นโครงการกันเงนิของปี 2566 ซึ่งก็
ไม่เกี่ยวกับกองยุทธฯ อีกเช่นกัน เพราะ ณ ขณะนั้นเป็นการกันเงิน              
การดำเนินการจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของกองที่จะต้องดำเนินการ 
เพราะเป็นในส่วนความรับผิดชอบของเจ้าของกอง คือสาธารณสุขนะค่ะ 
เพราะเป็นโครงการกันเงินไว้ แล้วโดยหลักการจริง ๆ แล้ว ครุภัณฑ์                
ไม่เหมาะสมที่จะกันเงิน แต่ที่กองสาธารณสุขกันไว้ ทางกองยุทธฯ                    
ก็ไม่ทราบค่ะ ว่าจะกันไว้เพราะอะไร เพราะมันเลยกระบวนการของแผน  
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นางสาวกมลวรรณ วงษ์สมุทร ของงบไปแล้ว แต่ละกองมีความรับผดิชอบในหน้างาน ในข้อที่ 1 ที่บอก
ว่าโกหก มันเกิดความเสียหาย ถ้า ณ วันนั้น ที่มีการประชุม พูดไปมันมี
หลายคน และมีคนอื่นที่เกี่ยวข้อง ผอ.มองว่า มันจะเกิดความเสียหายว่า 
ถ้าบอกว่า คุณทำแล้ว เบิกจ่ายไปแล้ว เสียหายถึงท่านผูบ้ริหาร ก็เลยคิด
ว่าจะไม่พูด และไม่คิดว่า จะนำมาซึ่งการซักถามในสภาฯ วันนี้ อันนี้ก็ขอ
อนุญาตชี้แจงให้ท่านสมาชิกฯ ผู้บริหาร และท่านประธานสภาฯ ทราบใน
ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ในส่วนจะว่าโกหกหรือไม่โกหกนั้น แล้วแต่ดุลพินิจ และ
จติสำนึก และจรรยาบรรณค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา อบจ. - เชญิท่านชนภัทรครับ 

นายชนภัทร นันทกาวงศ์ - ผมนายชนภัทร เขต 2 อำเภอธัญบุรี ที่บอกว่าโกหก จริงๆ ท่าน ผอ.
โกหกรอบ 2 ในสภาฯ นี้แล้วนะครับ รอบแรกโกหกในคณะกรรมการว่า
ไม่ได้โกหก ว่าไม่มีงบเกินแผน อันนี้เป็นครั้งแรก รอบที่ 2 โกหกตรงนี้ 
บอกว่าพูดไม่ได้ แต่บอกให้ผมถอนคำพูดว่า ผอ.กมลวรรณ ที่ผมว่าเขา
โกหก แต่จริงๆ เขากำลังโกหกรอบ 2 ในสภาฯ นี้นะครับ ท่านประธานฯ 
อย่าเพิ่ งงงนะครับ เพราะมัน 2 กระทอกนะครับ โกหกรอบแรก         
ในคณะกรรมการ ว่าไม่มีงบเกินแผนมาก่อน รอบที่ 2 โกหกตอนนี้ และ
ให้ผมถอนคำพูดด้วย โกหกว่าพูดไม่ได้ในสภาฯ พูดไม่ได้ในที่ประชุม
กรรมการ แล้วมาบอกในสภาฯ นี่โกหกรอบ 2 อยู่ครับท่านประธานฯ 
อาจจะงงๆ นิดหนึ่ งนะครับท่านประธานฯ แล้วที่บอกว่าแล้วแต่
จรรยาบรรณ หาว่าโกหกไม่โกหก คุณโกหกอยู่ ถ้าผมพูดว่าคุณพูด
ความจริง ผมนี่ไม่มจีรรยาบรรณครับท่านประธานฯ ผมพูดตรงๆ ว่าท่าน 
ผอ.กมลวรรณ โกหก ผมพูดผดิตรงไหนครับ ผมขอชีแ้จงเท่านีค้รับ 

ประธานสภา อบจ. - ท่าน ผอ. ก็ชี้แจงไปแล้วนะครับ ในส่วนของงบประมาณและหนังสือที่
ผมให้เลขาได้อ่านในที่ประชุมได้ทราบ มันเป็นเรื่องสืบเนื่องกันมา เพราะ
มันมี โครงการที่ ดำเนิ นการแบบนี้ ไป  จ่ าย เงิน เรียบร้อย ไปแล้ ว              
4 โครงการ และวันนี้ ผมมาเจอโครงการนี้เป็นโครงการที่ 5 ตอนนั้น    
ผมยังไม่ทราบนะครับว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ทั้ง 4 โครงการไปแล้ว               
ก็เลยเชิญทุกท่านมาหาวิธีการแก้ไข หาทางออกร่วมกัน ที่ท่านชนภัทร    
ได้อภิปรายและท่าน ผอ. กมลวรรณ ก็ได้ตอบไปแล้วนะครับ ก็คือ หนังสือ
ฉบั บนี้ จะ เป็ น เก ราะป้ อ งกั นทุ กท่ าน  ใน  4  โครงการที่ ผ่ านมา               
ด้วยนะครับ ท่าน ผอ.พัสดุ ท่าน ผอ.คลัง นอนหลับได้ สบายใจได้ ไม่มีปัญหา 
ดำเนนิการได้นะครับ ท่านสมาชิกท่านอื่นมไีหมครับ เชญิท่านสุริยาครับ 
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นายสุริยา ธรรมธารา - สวัสดีครับ ท่านประธานฯ ท่านนายกฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณ อยู่ในชุดของ สจ.ชนภัทร 
วันนั้นที่ สจ.ชนภัทร พูด ผมก็อยู่ในเหตุการณ์ อยู่ในที่ประชุมด้วย แต่ผม
ไม่รู้ว่าได้บันทึกการประชุมไว้หรือเปล่า แต่ผมขอยืนยันว่า ในวันนั้น     
ผอ.กมลวรรณ พูดโกหกอย่างที่ สจ.ชนภัทร พูดจริงๆ นะครับ อันนี้ผม
ไม่ได้กลั่นแกล้ง แล้วไม่ได้เข้าข้างใครนะครับ พูดในหลักความเป็นจริง 
และตรงไปตรงมา วันนั้น สจ.ชนภัทร ได้ถาม ผอ.แล้วว่า ถามถึงสองสามครั้ง
แล้วว่า เคยมีโครงการที่  งบประมาณผิดพลาดมาหรือเปล่านะครับ        
ผอ.บอกว่าไม่เคยมีผดิพลาดแม้แต่ครั้งเดียว เคสนี้เป็นเคสแรก และผมก็
แอบสงสัยอยู่เหมือนกัน ว่าเพราะอะไร ว่าทำไมถึงต้องทำให้มันล่าช้า 
เพราะผมเองมี รพ.สต. อยู่ในพื้นที่ ถึง 4 แห่ง เป็น รพ.สต. ที่เข้ามาอยู่ 
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แล้วโครงการนีเ้ป็นโครงการของ
ท่านนายก ไม่ว่าท่านนายกจะลงไปที่ รพ.สต. ไหนก็แล้วแต่ ก็ได้พูดอยู่
ประจำว่า ต่อไปจะมีโครงการกระเป๋ายังชีพ ที่จะให้ อสม. ลงไปถึง
ประชาชน และในกระเป๋านั้นก็จะมีเครื่องตรวจเครื่องวัดความดันหรือ
อะไรก็แล้วแต่ ที่จะลงไปรักษาเบื้องต้น ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งมันเป็น
ประโยชน์มาก และผมเห็นว่าเป็นประโยชน์มาก และทาง ผอ.รพ.สต. 
และทาง อสม. สอบถามผมมาตลอด ว่าโครงการไปถึงไหนแล้ว ผมเห็น
ว่าโครงการนี้ เป็นโครงการที่สำคัญมาก ผมขอให้ ผอ.ชี้แจง และพูดให้ดีว่า 
ทำไมถึงมาถ่วงให้มันช้า เพราะจริงๆ แล้วผมคิดว่า โครงการนี้ควรไปถึง
ประชาชนนานแล้ว และมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูด คือเรื่องแผนหรือ
โครงการ ที่เข้าไปอยู่ในแผน ซึ่งเป็นโครงการ เมื่อวานนี้มีท่านนายก      
ทั้งสองคน นายกบึงชำอ้อกับนายกบึงบอน ผมได้พาเข้ามาหาท่านนายก 
ซึ่งเป็นโครงการเขื่อน ทั้ง 2 ที่ เขื่อนหน้าวัดสอนดี กับเขื่อนหน้าวัด                   
ศรีสโมสร ซึ่งเมื่อวานนี้ ทั้งสองนายกเข้ามาติดตาม สอบถามท่านนายกว่า 
โครงการเขื่อนไปถึ งไหนแล้ ว แล้ วท่ านนายกได้สอบถามไปที่                               
ผอ.ประเทือง รักษาการ ท่าน ผอ. ประเทือง บอกว่าไม่ได้มีอยู่ในแผนแล้ว 
ผมเองก็รู้สึกหดหู่นะครับ แล้วก็รับไม่ได้ ที่โครงการของผม ในเขตของผม 
หลุดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ ไม่มีใครแจ้งผมเลย ผมบอกเลยว่าโครงการ     
แต่ละโครงการ กว่าจะเข้ามาอยู่ในแผน ของอบจ. ได้ผ่านมาหลาย
ขั้นตอน เพราะฉะนั้นการที่จะให้มันตกหล่น หรือหายไปจากแผน ผมคิดว่า 
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ควรแจง้ สจ. ในพืน้ที่นะครับ และผมเชื่อว่า     
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 นายสุริยา ธรรมธารา   สจ. พี่ๆ น้องๆ หลายๆ คน คงรู้สกึไม่ชอบนะครับ คงรูส้ึกไม่ยินดี ถ้าหาก
โครงการที่เข้ามาอยู่ในแผนแล้ว ซึ่งผ่านความยากลำบาก และขั้นตอน
หลายขั้นตอน ต้องมาตกไป  โดยที่ไม่มีคำชี้แจงว่าตกไปเพราะอะไร              
ผมขอฝากผู้ที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ด้วยนะครับ ฝากเรื่องนี้
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - ท่านสุริยาก็ได้อภิปราย เกี่ยวกับที่ท่าน สจ. ชนภัทร อภิปรายไปแล้ว
นะครับ อีกเรื่องก็คือ โครงการที่หลุดหายไป จากแผนใช่ไหม ท่านสุริยา 
โครงการที่อำเภอหนองเสือใช่ไหมครับ 

นายสุริยา ธรรมธารา - ครับ มันเป็นโครงการเขื่อน วัดสอนดี กับวัดศรีสโมสร เป็นโครงการที่
ผม และท่านนายก ลงไปดูด้วยตัวเอง และได้รับปากกับชาวบ้าน และเจ้า
อาวาสดว้ย แต่ตอนนี ้2 โครงการนี ้หลุดออกจากแผนไปแล้วนะครับ   

ประธานสภา อบจ. - หลุดออกจากแผนไปยังไม่ได้ตัง้เป็นข้อบัญญัติใช่ไหมครับ 

นายสุริยา ธรรมธารา - ผมว่าโครงการนี้เคยเข้าแผนมาแล้วใช่ไหมพีป่ระเทือง 
นายประเทอืง กันธสมาส - ขออนุญาตชี้แจงครับ ทั้ง 2 โครงการนี้ เคยตั้งงบประมาณไว้แล้ว             

อยู่ระหว่างขออนุญาต กรมชลฯ กับธนารักษ์ ปรากฏว่าธนารักษ์ ยังไม่
อนุญาต ก็ไม่สามารถกันเงนิได้ เป็นโครงการเก่า น่าจะสมัยนายกเก่านะครับ 
ทีเ่คยตั้งงบประมาณไว้ ก็เป็นระยะเวลาหลายปี จนกันเงินไม่ได้ครับ ตัวนี้
ผมเรียนท่านนายกแล้วครับ ว่าจะทำเตรียมเข้าแผนใหม่ครับคือเคย              
ตั้งงบประมาณไปแล้วแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตและก็ไม่สามารถกันเงินได้
งบประมาณก็เลยตกไปครับ 

ประธานสภา อบจ. - เนื่องจากขออนุญาตธนารักษ์ แล้วไม่อนุญาตกลับมาใช่ไหม เป็นกรณี
เดียวกันกับรังสติ-นครนายก ที่ผมตัง้ขอ้สังเกตไว้ ใช่ไหมครับ  

นายประเทอืง กันธสมาส - ใช่ครับ ซอยรังสิตนครนายก 19 ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเราก็ขออนุญาตไป
แต่แรก เขาก็ทักท้วงมาว่าไม่ใหใ้ช้แบบเราคือให้ใช้แบบมาตรฐานกรมทาง  
ซึ่งผมก็ได้แก้แบบ ตามแบบมาตรฐาน อันนี้คือครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ตอบ
กลับมาอีกว่า ให้เราเพิ่มแบบมาตรการความปลอดภัยในขณะก่อสร้าง 
อาจจะมีสัญญาณไฟกลางคืน มีป้ายบอกทางอะไรอย่างนี้ ตรงนี้เราก็
แก้ไขแบบไปแล้ว และครั้งที่ 3 ก็ทำหนังสือสอบถามไปอีก ก็ไม่ได้รับการตอบ 
ครั้งที่ 4 ถามอีกก็ไม่ได้รับคำตอบ จนผมเข้าไปที่แขวงก็ไปขอทราบอีกว่า 
ถ้าไม่อนุญาตก็ตอบไม่อนุญาตเพื่อเราจะได้บอกเลิกสัญญาได้ เขาก็บอก
ว่ารอกรมฯ ตอนนี้เรื่องอยู่ที่กรมฯ เป็นอำนาจกรมฯ ซึ่งทางผมก็ไม่รู้จะ
ทำยังไง ทั้งติดตามทั้งทำหนังสอืแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับ จรงิๆ ทางแขวง 
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นายประเทอืง กันธสมาส  ไม่ได้มีแค่โครงการเดียวนะครับ ทางเช่ือมสะพานตรงบริเวณวัดเทพสรธรรม 
ณ ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับอนุญาต การปรับปรุงเกาะกลางปัจจุบันก็ยังไม่ได้
รับอนุญาต คำตอบก็คือเขาบอกว่าเป็นอำนาจกรมฯ ต้องรอกรมฯ  

ประธานสภา อบจ. - ครับ นี่ เป็นปัญหาตกค้างมานานนะครับ เกี่ยวกับการอนุญาต               
จากหน่วยงานนะครับ ที่รับผิดชอบที่เรามีงบประมาณที่จะเข้าไปทำ              
แต่ไม่ได้รับการอนุญาตนะครับ ไม่เป็นไรครับท่านสุริยาเดี๋ยวเอาเข้ามา
ใหม่นะครับประสานกับพื้นที่ ให้ เสนอแผนเข้ามาใหม่นะครับและ           
ผ่านกระบวนการเข้ามาเดี๋ยวเราจะเอากลับมาพิจารณากันอีกครั้ง             
เชญิท่านสุริยาครับ     

นายสุริยา ธรรมธารา - ครับ ต้องขอบใจพี่เทืองครับ ที่มาอธิบายให้ฟัง และผมก็ได้รับทราบ
และเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ท่านนายกและก็ประชาชนในเขตนั้นนะครับ    
และทีนี้ต่อจากนีไ้ป ผมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณและมี             
ท่านประธานฯ เป็นประธานฯ อยู่ด้วย ต่อจากนี้ไปงบประมาณที่จะตีตก
หรือเรื่องที่จะตกออกจากแผน ผมอยากให้แจ้งพวกเราก่อนได้ไหมครับ 
เพราะถ้าแจ้งพวกเราก่อนเวลานั้น เราจะได้ตอบคำถามของประชาชนนะครับ 
หรือตอบคำถามของท่านนายกในพื้นที่ได้ มันก็จะไม่เสียถึงท่านนายก 
แล้วตัวผมด้วยนะครับ ขอให้แจ้งสักนิดนึง ไม่ใช่ว่าตกไปแล้ว ผมเอง           
เป็น สจ.ในพื้นที่  ยังไม่รู้อะไรเลย และผมเช่ือว่าท่าน  สจ. ทุกคน                   
ถ้างบประมาณในพื้นที่ของเขาตก แล้วเขาไม่รู้อะไรเลย แล้วเขาไปพูดกับ
ชาวบ้าน ไปตอบชาวบ้านที่มันผิดๆ ชาวบ้านเขาไม่โอเคเหมอืนกันนะครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - ครับ ก็คณะกรรมการเรา ก็ได้มีมติออกไปแล้วนะครับ ข้อ 2.5 นะครับ 
คือตั้งข้อสังเกตไว้แล้วนะครับ โครงการที่ได้รับการตั้งงบประมาณไปนะครับ 
หากไม่ได้ดำเนินการหรือจะปล่อยให้งบประมาณนั้นตกไปนะครับ ขอให้
แจ้งคณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปีทราบ
ด้วยนะครับ ก็ต้องแจ้งด้วยนะครับ  เพื่อที่จะได้มาแก้ไขกันต่อไป                      
ท่านสมาชิกท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญท่าน สจ.เฉลิมพงษ์ 
ครับเชญิครับ 

นายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ         
ทุกท่านครับ เนื่องจากที่ได้ฟังการกล่าวรายงานของคณะกรรมการ
ติดตามนะครับ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับ
ก็มีในเรื่องของโครงการก่อสร้างก่อนแล้วกันนะครับในเขตพื้นที่ของผม 
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นายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์  โครงการแรกที่ท่านคณะกรรมการได้ไปติดตามนะครับ คือสะพานคลอง 10 

ซึ่งท่านประธานฯ ก็ได้เดินทางไปด้วยนะครับ ตัวนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข
นะครับ จึงขออนุญาตท่านประธานฯ นะครับ ฝากท่านประธานฯ 
สอบถามไปยังกองช่างนะครับ  อีกเรื่องนึงคือโครงการที่ล่าช้าอีก
โครงการหนึ่งนะครับ โครงการเข้างบเพิ่มเติมปี 2566 โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายแยก ทล. 305 ถึง ทล. 3312 

อำเภอธัญบุรีเช่ือมต่อกับอำเภอลำลูกกาคลอง 9 นะครับ ถนนเส้นใต้เอี่ยม
ในเขตเทศบาลสนั่นรักษ์ครับ งบประมาณ 17 ล้านกว่านะครับ ขณะนี้           
ก็ยังไม่ได้รับการก่อสร้างนะครับ แต่คิดว่างบมีอยู่แล้ว เพราะว่าเป็น           
งบเพิ่มเติมนะครับ ก็ยังไม่ทราบว่าขั้นตอนถึงไหนแล้ว จึงขออนุญาต 
ท่านประธานฯ นะครับ อยากให้ช่วยเร่งรัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่อง
ช่ังน้ำหนัก กระเป๋า อสม. เมื่อสักครู่ ท่านสมาชิกฯ ทั้ง 2 ท่าน ได้พูดไป
เยอะแล้วนะครับ เพราะว่าเราเสียเวลากันมามากพอสมควร และเหลือ
เวลาอีกแค่  1 ปีนะครับ  ก็จะหมดวาระนะครับ  ผมจึงอยากฝาก                  
ท่านประธานฯ นะครับ ถึงท่านคณะผู้บริหารด้วยความเคารพนะครับ 
อยากจะให้ช่วยเร่งรัดนะครับ สิ่งใดที่ท่านทำก็อยากจะให้เร่งรัดทำให้มัน
เสร็จสิ้นนะครับ แล้วก็ฝากท่านประธานฯ ไว้เพียงเท่านี้นะครับด้วยความ
เคารพครับขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณครับ ตามโครงการนะครับ โครงการกระเป๋ายานะครับ หรือ
ว่าเครื่องช่ังน้ำหนักหรือว่าเครื่องวัดน้ำตาลนะครับ ตามที่ท่าน สจ. 2 ท่าน 
ได้อภิปรายไปนะครับ ก็ดำเนินการได้แล้วนะครับ ตามหนังสือ ตอบกลับ
ของท้องถิ่นจังหวัดนะครับ แล้วก็โครงการสะพานยังไม่ได้รับการแก้ไข 
ใช่ไหมครับ ก็ฝากกองช่างนะครับประสานกับผู้รับจ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับ 
ถ้าเขาไม่ดำเนินการนะครับ เรายังมีเงินประกันอยู่ใช่ไหม เราสามารถ 
ตัดเงินประกันนั้นได้นะครับ เมื่อวันหมดสัญญาประกันนะครับ แล้วก็            
อีกโครงการหนึ่ง อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ ขอบคุณมาก 
ผอ.ประเทือง ครับ  ท่ านสมาชิกท่านอื่นมีอีกไหมครับ  เชิญท่าน
วรรณลภย์ ครับ 

นายวรรณลภย์ ติวารี  - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวรรณลภย์ ติวารี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  อำเภอคลองหลวง เขตเลือกตั้งที่ 5 

ผมก็ได้รับคำถามเหมือนกันครับ เกี่ยวกับเรื่องกระเป๋า อสม. นะครับ ถามมา                
หนาหูมาก เพราะในเขตผมก็มี รพ.สต.ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
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นายวรรณลภย์ ติวารี   อยู่ด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากผู้ เกี่ยวข้องนะครับต ิดป ัญ หาตรงไหน                
ช่วยแก้ไขให้เร็วที่สุดนะครับ เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - ครับ ประธานแก้ให้แล้วนะครับ สจ.วรรณลภย์ ดำเนินการได้แล้วนะครับ 
ก็ฝากนะครับผู้ เกี่ ยวข้องนะครับโดยเฉพาะท่ านปลัด ฯ นะครับ              
เป็นผู้บังคับบัญชานะครับรีบดำเนินการโครงการนี้ออกโดยด่วนเลยนะครับ 
จ ะ ได้ ต อ บ ส น อ งค วาม ต้ อ งก ารขอ งพี่ น้ อ งป ระชาชน น ะค รั บ                 
ท่านสมาชิกท่านอื่นมไีหมครับ ข้อซักถาม เชญิท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี - เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ ก็ต้อง
ขอบคุณทางท่าน สจ.นะครับ ที่เอาปัญหาต่างๆ มาพูดกันให้ชัดเจน            
เพื่ออะไรที่มันติดขัดที่มันแก้ปัญหาเราก็จะพยายามในฐานะที่ผมเป็น
ผู้บริหารนะครับ ทั้งฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายข้าราชการประจำและผมก็
เป็นข้าราชการประจำมาก่อน เพราะฉะนั้นผมเข้าใจการทำงาน แต่สิ่งที่
มันล่าช้าที่ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้แทน ท่าน สจ. พูดนั้นมันก็เป็นเรื่องที่       
ทุกครั้งที่ลงพื้นที่พี่น้องประชาชนเขาถามหาเรื่องนี้ทั้งนั้นเลย ทั้งกับ อสม. 
กระเป๋าอันนี้ แล้วก็อีกอย่างที่สำคัญที่สุดมันเป็นนโยบายที่ผมกำหนดไว้
หาเสียงไว้ แต่นี่เหลืออีก 1 ปี มันก็ 3 ปีเข้ามาแล้ว ผมจะรับไปแก้ไขนะครับ 
แล้วจะรีบดำเนินการเป็นรูปธรรมที่สุดและส่วนโครงการที่มันตกไปแล้ว 
เดี๋ยวคงเอาเข้ามาทำกันนะครับ เพราะเราจำเป็นที่ต้องรีบดำเนินงาน           
ผมจะไม่ยอมให้งานล่าช้าแบบนีอ้ีกต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - ครับ ขอบคุณท่านนายกฯ นะครับ ก็ได้ให้คำตอบกับท่านสมาชิกฯ  
แล้วนะครับ ว่าจะรีบดำเนินการให้ทุกอย่างนะครับ  เมื่อที่ประชุม             
ได้รับทราบรายงานผลการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของคณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี                 
แล้วนะครับ  
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง การประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
แก้ไข (คร้ังท่ี 4/2566) 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ แถลงญัตติครับ  
นายก อบจ.ปทุมธานี - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 
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นายก อบจ.ปทุมธานี   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 4/2566) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3)                
พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 21 วรรคสอง และหมวด 5 ข้อ 24 เมื่อวันที่                
12 กันยายน พ.ศ. 2566 จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี เพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันครับ 

ประธานสภา อบจ.     - ครับ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)  
    แก้ไข (ครั้งที่ 4/2566) ครั้งนี้ตามข้อ 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ    
    นะครับ 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรอืสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับรายงาน 

          ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ              
       - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  

  พ.ศ. 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 4/2566) แล้วนะครับ           
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง การประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 

แก้ไข (คร้ังท่ี 5/2566) 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 5/2566) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3)                 
พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 21 วรรคสอง และหมวด 5 ข้อ 24 เมื่อวันที่                
22 กันยายน พ.ศ. 2566 จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี เพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันครับ 

ประธานสภา อบจ.     - ครับ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)  
    แก้ไข (ครั้งที่ 5/2566) ครั้งนี้ตามข้อ 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
   ว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
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ประธานสภา อบจ.     และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงาน        
     เพื่อทราบนะครับ 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับ 

          รายงานดังกล่าวหรือไม่ ขอเชญิครับ ไม่มีนะครับ              
       - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  

  พ.ศ. 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 5/2566) แล้วนะครับ           
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง  การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)  

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้ประกาศใช้แผน 
การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้ วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น                     
พ.ศ 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท 0810.3/ว 7344                 

ลงวันที่  11 สิงหาคม 2566 เมื่ อวันที่  26 กันยายน พ .ศ.2566                    
จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ
โดยทั่วกันครับ 

ประธานสภา อบจ. - ครับ การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) ตามข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ 
นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ              

    - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใชแ้ผนการดำเนินงานประจำปี    
      งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) แล้วนะครับ           

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 
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ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง ญัตต ิขอความเห็นชอบโอนไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะในพื้นที่ 
ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่เคารพ
 และสมาชิกผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ได้มีหนังสือ ขอความ
อนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โอนไฟฟ้าส่องสว่าง    
ทางสาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร  
เพื่อจะได้ดำเนินการซ่อมแซม หากมีการชำรุดเสียหาย จำนวน 8 
โครงการ ดังนี้ 
1.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณถนนเลียบคลอง 11 
ฝั่งตะวันออก หมู่ที่  5,6,7 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธาน ีเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร จำนวน 168 ต้น พร้อมอุปกรณ์ 
2.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณถนนเลียบกลาง 
ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
เสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร จำนวน 113 ต้น พร้อมอุปกรณ์  
3.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณถนนเลียบคลอง 12 
ฝั่งตะวันตก หมู่ที่  11,14 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธาน ีเสาไฟฟ้าสูง 7.00 เมตร จำนวน 78 ต้น พร้อมอุปกรณ์ 
4.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร 
ถนนเลียบคลอง 12 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 12,13,14 ตำบลลำไทร 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
5.เสาไฟฟ้าส่องสว่างทางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหมู่ที่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี 
6.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลลำไทร 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยเสาไฟฟ้าสูง 7.00 เมตร จำนวน 
42 ต้น เสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร จำนวน 19 ต้น พร้อมอุปกรณ์  
7.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 10 ถึงหมู่ที่ 14 
ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยเสาไฟฟ้าสูง 7.00 เมตร 
จำน วน  9 2  ต้ น  เส า ไฟ ฟ้ าสู ง  9 .0 0  เม ต ร  จ ำน วน  6 7  ต้ น                        
พร้อมอุปกรณ์ 
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นายก อบจ.ปทุมธานี  8.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลลำไทร 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยเสาไฟฟ้าสูง 7.00 เมตร จำนวน 
22 ต้น พร้อมอุปกรณ์   

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ                 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ข้อ ๒๑5 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็น
หรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้น เปลืองค่าใช้จ่ายมาก          
ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณา            
สั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(3 ) โอน ให้ โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถาน                  
สาธารณ กุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้ งนี้                  
ให้มหีลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย  
  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ.2553 ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ 
อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

  จึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                      
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น                  
ตามระเบียบฯ ต่อไปครับ 

ประธานสภา อบจ.  - สำนักเลขาครับ ขณะนี้มี สจ. อยู่ในที่ประชุม 30 ท่าน ใช่หรือไม่           
ก่อนประชุมผมให้นับ ส่งยอดให้ตรง มี 23 ท่านนะครับ ดูตัวเลขให้ดี  
ทำงานต้องทำให้มันเรียบร้อยด้วย มันเป็นรายงานการประชุม มันมี             
คนตรวจนะครับ เชิญท่านสมาชิกฯ เข้าประจำที่ครับ ขณะนี้มีสมาชิกฯ 
อยู่ในที่ประชุม 24 คน รวมผมกับรองเฉลิมพงษ์หรือยังครับ รวมผมกับ
รองเฉลิมพงษ์เป็น 26 ท่าน และเลขารวมหรือยัง เป็น 27 ท่านนะครับ 
มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ ดังกล่าว 
หรอืไม่ เรียนเชญิครับ ไม่มีนะครับ   

              - ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 27 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ 

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ   
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ประธานสภา อบจ.  ๑. สมาชิกท่านใด เห็นชอบ ให้โอนไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ในพืน้ที่ 
     องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน 

     ตำบลลำไทร  
ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 25 เสียง 

   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ ใหโ้อนไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ในพืน้ที่
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร เป็นทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วน 

  ตำบลลำไทร                                              
                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 

- สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใหโ้อนไฟฟ้าส่องสว่าง 
ทางสาธารณะ ในพืน้ทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร เป็นทรัพย์สิน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร                                             
ตามที่นายกฯ เสนอ   

   - เห็นชอบด้วยมติเสียง 25 เสียง 
      - ไม่เห็นชอบด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 2 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  8 

ระเบียบวาระที่ 8  เรื่อง  ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(รายการที่สภาฯ อนุมัติกันเงินไว้) 
ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานแีละ
สมาชิก ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่สภาฯ อนุมัติกันเงินไว้) 
ของกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด
ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่ าก่ อสร้างสิ่ งสาธารณู ป การ 
รายละเอียดดังนี ้
  ข้อความเดิม  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก  เลียบคลอง                   
ส่งน้ำแอล 2 ซ้าย หมู่ที่  5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธาน ีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,475 เมตร หนา 0.15 เมตร   
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นายก อบจ.ปทุมธานี  ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 8,912,000 บาท 
(แปดล้านเก้าแสนหน่ึงหมื่นสองพันบาท)                    
  ข้อความใหม่ 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก  เลียบคลอง                     
ส่งน้ำแอล 1 ซ้าย หมู่ที่  5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,475 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 8,912,000 บาท             
(แปดล้านเก้าแสนหน่ึงหมื่นสองพันบาท)                     
  เนื่องจากรายละเอียดของช่ือโครงการไม่ถูกต้อง จึงขอแก้ไข             
ให้เกิดความถูกต้องและสมบูรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณ รายจ่าย เพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  2 ) ประจำปี งบประมาณ                      
พ.ศ. 2566 (รายการที่สภาฯ อนุมัตกิันเงนิไว้) 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ขอ้ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชีแ้จงงบประมาณรายการที่ได้กันเงนิหรอืขยายเวลาการเบิกจ่ายเงนิไว้แล้ว 
จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงนิ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงเสนอญัตติ ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่สภาฯ อนุมัติกันเงินไว้) 
รายการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
พิจารณาอนุมัตติ่อไป     

ประธานสภา อบจ.   -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              - ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 27 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ   
      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

    งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

      (รายการที่สภาฯ อนุมัตกิันเงินไว้) 
                                   ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 25 เสียง 
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ประธานสภา อบจ.  ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

    งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

     (รายการที่สภาฯ อนุมัตกิันเงินไว้) 
                                       ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 0 เสียง 
    - สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จง 

    งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

      (รายการที่สภาฯ อนุมัตกิันเงินไว้) 
    ตามที่นายกฯ เสนอ  

- อนุมัติด้วยมติเสียง 25 เสียง 
- ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 
- งดออกเสียง 2 คน 

             -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  9 

ระเบียบวาระที่ 9  เรื่อง  การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศแทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  และ  

ตั้งวงษ์เลิศ   ท่านสมาชิกผูท้รงเกยีรติทุกทา่น  

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ประกาศใช้แผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ 2559 และหนังสือสั่งการฯ ที่ เกี่ยวข้อง                
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันค่ะ 

ประธานสภา อบจ. - ครับ การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ตามข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ดังกล่าวหรอืไม่  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ         
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ประธานสภา อบจ.  - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใชแ้ผนการดำเนินงานประจำปี    
     งบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้วนะครับ           

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 10 

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง การประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
แก้ไข (คร้ังท่ี 6/2566) 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี - มอบท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศแทนครับ 

ประธานสภา อบจ. - เชญิท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตติ เชญิครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี และ 

ตั้งวงษ์เลิศ  ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  

ด้ วยองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัดปทุ มธานี  ได้ ป ระกาศ                 
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 6/2566) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบับที่  3)                 

พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 21 วรรคสอง และหมวด 5 ข้อ 24 เมื่อวันที่                
16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธาน ีเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันค่ะ 

ประธานสภา อบจ.     - ครับ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)  
    แก้ไข (ครั้งที่ 6/2566) ครั้งนี้ตามข้อ 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ    
    นะครับ 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน 
ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ              

       - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  
  พ.ศ. 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 6/2566) แล้วนะครับ           

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 11 

ระเบียบวาระที่ 11  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่สภาฯ อนุมัติกันเงินไว้)    

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 
นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศแทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตต ิเชิญครับ 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  และ  

ตั้งวงษ์เลิศ   ท่านสมาชิกผูท้รงเกยีรติทุกทา่น  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขออนุมัติ            
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (รายการที่สภาฯ อนุมัติกันเงินไว้) ของกองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายละเอียดดังนี้ 

   ข้อความเดิม  
   โครงการถมดินคันกั้นดินและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสันติภาพสุคนธ์ หมู่ที่  6 ตำบลพืชอุดม 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,970 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,820 ตารางเมตร            
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงนิ 22,005,000 บาท 
(ยี่สิบสองล้านหา้พันบาท) 

   ข้อความใหม่ 
   โครงการถมดินคันกั้นดินและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสันติภาพสุคนธ์ หมู่ที่  6 ตำบลพืชอุดม 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,880 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,280 ตารางเมตร            
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงนิ 20,745,000 บาท 
(ยี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหา้พันบาท) 

   เนื่องจากกองช่างได้สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา
โครงการดั งกล่ าวแล้วปรากฏว่า ปริมาณ ความยาว พื้ นที่  และ
งบประมาณค่าก่อสร้างไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ทำให้ต้องแก้ไขปริมาณงาน 
และปรับลดงบประมาณ ดังนั้น เพื่อใหเ้กิดความถูกต้องของโครงการและ
ปริมาณงานตามแบบที่จะดำเนินการก่อสร้าง จงึขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (รายการที่สภาฯ อนุมัตกิันเงนิไว้) 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้
กันเงนิหรอืขยายเวลาการเบิกจ่ายเงนิไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัต ิ
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  จากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 

ตั้งวงษ์เลิศ     องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงเสนอญัตติ ขออนุมัติ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่สภาฯ อนุมัติกันเงินไว้) รายการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.   -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ 
                  ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชญิครับ ไม่มีนะครับ 

     - ขณะนีม้ีสมาชิก จำนวน 27 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ 

              -  ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

        งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

      (รายการที่สภาฯ อนุมัติกันเงินไว้)    
                                           ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 25 เสียง 
       ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง    
      งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

          (รายการที่สภาฯ อนุมัติกันเงินไว้)         

     ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 0 เสียง 
       - สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จง    
      งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

      (รายการที่สภาฯ อนุมัติกันเงินไว้)      
ตามที่ท่านรองรุจศลักษณ์ เสนอ  

   - อนุมัติด้วยมติเสียง 25 เสียง 
- ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 
- งดออกเสียง 2 เสียง 

          -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  12 ท่านสมาชิกฯ ครับ เนื่องจากขณะนี้
เที่ยงกว่าแล้ว ผมขออนุญาตประชุมต่อจนครบวาระนะครับ เพราะ 1 ปี 
ผมเรียกประชุมไม่ถึง 20 ครั้งนะครับ ประชุมสภาฯ เป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุด
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ระเบียบวาระที่ 12  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 
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นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศแทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  และ  

ตั้งวงษ์เลิศ   ท่านสมาชิกผูท้รงเกยีรติทุกทา่น  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความจำเป็นต้องขอ
อนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท      
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

ข้อความเดิม 

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร
คลอง 9 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาด
กว้าง 32 เมตร ยาว 54 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธาน ีเป็นเงิน 5,606,000 บาท (หา้ล้านหกแสนหกพันบาทถ้วน) 

ข้อความใหม่ 
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร
คลอง 9 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาด
กว้าง 28 เมตร ยาว 50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธาน ีเป็นเงิน 5,606,000 บาท (หา้ล้านหกแสนหกพันบาทถ้วน) 

เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของขนาดพื้นที่ โดยได้กำหนด
ขนาดกว้าง 32 เมตร ยาว 54 เมตร ซึ่งเป็นขนาดของหลังคา แต่พื้นที่
ตามที่ ได้สำรวจ และจัดทำงบประมาณ คือ ขนาดกว้าง 28 เมตร               
ยาว 50 เมตร คือ ขนาดที่วัดระยะจากศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสา 
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องของโครงการ และปริมาณงานตามแบบ 
ที่จะดำเนินการก่อสร้าง จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

  เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29                
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง              
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  องค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด ป ท ุม ธ าน ี จ ึง เส น อญ ัต ต ิ                   
ตั้งวงษ์เลิศ     ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
 งบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.   -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              - ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 27 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ 

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง  

   คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                   ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 25 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง 

   คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 0 เสียง 
    - สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง 

     คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

    ตามที่ท่านรองรุจศลักษณ์ เสนอ 

- อนุมัติด้วยมติเสียง 25 เสียง 
- ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 
- งดออกเสียง 2 คน 

             -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  13 

ระเบียบวาระที่ 13  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 
นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  
     และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความจำเป็นต้องขอ
อนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        
จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

ข้อความเดิม 

ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิง ไฮดรอลิคชนิดแขนตรง 
ติ ดตั้ งบนรถยนต์  ขนาด  6  ตั น  6  ล้ อ  จำนวน  1  คั น  เป็ น เงิน 
5,000,000 บาท (หา้ล้านบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

- เครนสลิงชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด 6 ล้อ แรงม้า
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า 

- เครนไฮดรอลิค สามารถยกได้ไม่น้อยกว่า 15 ตัน/เมตร             
3 ลูกบาศก์เมตร 

- ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

ข้อความใหม่ 
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิง ไฮดรอลิคชนิดแขนตรง 

ติดตั้ ง  บนรถยนต์  ขนาด  6  ตั น  6  ล้ อ  จำนวน  1  คั น  เป็ น เงิน 
5,000,000 บาท (หา้ล้านบาทถ้วน)  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

- เครนสลิงชนิดแขนตรง ติดตั้งบนรถยนต์ขนาด 6 ล้อ แรงม้า
สูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า 

- เครนติดตั้งอยู่ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุก มีแรงยกได้
ไม่น้อยกว่า 15 ตันเมตร 

- มีกระบะบรรทุกปรมิาตรความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร 
- ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

“ดำเนินการตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1989  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ข้อ 2 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์     
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณตาม
ราคาท้องถิ่น” 

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มคุณลักษณะของรถยนต์บรรทุก
ติดตั้งเครนสลิงให้ ชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวได้  จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง       
คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

  เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29             
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์   ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง     
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงเสนอญัตติ ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 รายการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.   -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              - ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 26 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ 

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง  

   คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                   ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 24 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง 

   คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 0 เสียง 
    - สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง 

     คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

    ตามที่ท่านรองสิระพงษ์ เสนอ  
- อนุมัติด้วยมติเสียง 24 เสียง 
- ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 
- งดออกเสียง 2 คน 

             -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  14 

ระเบียบวาระที่ 14  เรื่อง ญัตติ ขอความเห็นชอบการใช้ประโยชน์ ในที่ดินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  
     และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์    ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยมติการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 และสมัยวิสามัญ สมัยที่สาม 
ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เห็นชอบให้สถานี
ตำรวจภูธรคลองหลวง ใช้ประโยชน์ ในที่ดินที่เป็นทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่  3013 เลขที่ดิน 19      
หน้าสำรวจ 233 ตำบลคลองสอง (คลอง 2 ออก) อำเภอคลองหลวง 
จั งห วัดป ทุ ม ธานี  จำนวน  1 ,4 9 2  ต ารางเม ตร  แล ะเพิ่ ม เติ ม   
1,773.20 ตารางเมตร พืน้ที่รวมทั้งสิน้ 3,265.20 ตารางเมตร นั้น 

ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ได้มีหนังสือขออนุญาต องค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ก่อสร้างอาคารพี่พักอาศัย (แฟลต)           
5 ช้ัน 50 ครอบครัว ของสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงจำนวน 1 หลัง 
ทดแทนอาคารที่พักอาศัยหลังเดิม โดยจะดำเนินการก่อสร้างในที่ดิน
โฉนดที่ดินดังกล่าวข้างต้น ในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
ได้สงวนสิทธิ์ไว้ รายละเอียดตามหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี              
ที่ ตช 0016.514/4907 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 

คณะทำงานการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ ตามคำสั่ง องค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ 2968/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 
2565 (ลำดับที่ 7-9) สังกัดกองช่าง ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยพื้นที่เดิมที่ให้ใช้ประโยชน์คือ 3,265.20 ตารางเมตร 
และได้ขอคืนพื้นที่จำนวน 630 ตารางเมตร พื้นที่ ใช้ประโยชน์เดิม
คงเหลือ 2,635.20 ตารางเมตร และสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง   
ขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพิ่ ม เติม 566.50 ตารางเมตร รวมพื้นที่                      
ใช้ประโยชน์ทั้งหมด 3,201.70 ตารางเมตร (ตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้) รายละเอียดตามบันทึกข้อความ  กองช่าง ที่ ปท 51005/2995 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2566 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย               
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง    
(ฉบับที่  9 ) พ .ศ. 2553 ข้อ 155 กำหนดว่า “การให้บุคคลใด                      
ใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือ
สิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์   จึงขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสภาองค์การ
บริหารส่ วนจั งหวัดปทุ มธานี   ให้สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง                        
ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพิ่มเติม ในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
ได้สงวนสิทธิ์ไว้ ตามแผนผังที่แนบ   

ประธานสภา อบจ.      -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตติ     
   ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ 

              - ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 28 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ 

     - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

     ๑. สมาชิกท่านใด เห็นชอบ ใหส้ถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวง 

       ใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 25 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ ให้สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวง 

    ใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
     ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 

- สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใหส้ถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวง 
ใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
ตามที่ท่านรองสิระพงษ์  เสนอ 

   - เห็นชอบด้วยมติเสียง 25 เสียง 
- ไม่เห็นชอบด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  15 

ระเบียบวาระที่ 15  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  
     และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  มีความจำเป็นต้อง        
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ  
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์   รายละเอียดดังนี ้
โอนลด 

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งบดำเนินงาน 

หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่ง
อย่ างใด  เช่น ค่ าจ้ างเหมาแรงงานทำของ จ้างเหมารถยกหรือ
เครื่องจักรกลอื่นๆ กรณีเครื่องจักรกลหรือยานพาหนะชำรุดเสียหาย 
หรือกรณี เร่งด่วนต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน                 
จ้างเหมารถเครน รถบรรทุก เทเลอร์ กรณีรถบรรทุกใช้การไม่ได้และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
(หน้ า  1 4 3  ข้ อ  2 .1  (1 )) ตั้ ง ไว้ เป็ น เงิน  1 ,0 0 0 ,0 0 0  บ าท                        
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ขณะนี้ยังไม่มีการเบิกจ่าย จึงขออนุมัติโอนลด              
เป็นเงิน 46,000 บาท (สี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ค่าจัดซือ้โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุดๆ ละ 11,500 บาท        
เป็นเงิน 46,000 บาท (สี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

“ดำเนินการตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 
ลงวันที่ 22 มถิุนายน 2552 ข้อ 2 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนด
ไว้ ใ น บั ญ ชี ร า ค า ม า ต ร ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ์  จึ ง ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ                    
ตามราคาท้องถิ่น” 

เนื่องจาก มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้                
ในการปฏิบัติงานของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่จากการ 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  ตรวจสอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ ายประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2 56 7  แล้ วพ บว่ า  ไม่ ได้                          
ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้จัดส่งให้             
ทุกท่านแลว้ 

เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27            
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  
ที่ทำใหล้ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
          ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              - ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 28 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ 

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย   
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 25 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
- สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

ตามที่ท่านรองสิระพงษ์  เสนอ   
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 25 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 
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ประธานสภา อบจ.        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  16 

ระเบียบวาระที่ 16  เรื่อง ญัตติขออนุมัติรายการครุภัณฑ์จากแผนเงินบำรุงของหน่วย
บริการสาธารณสุข ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตต ิเชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  
     และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีอนามัย  เฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา นวมินทราชินีและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด                        
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ยื่นความประสงค์ขอรับ                
การประเมินความพร้อมรับการถ่ ายโอนภารกิ จสถานีอนามั ย                    
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้รับการ
ถ่ายโอนฯ ทั้งหมด 24 แห่ง  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ตามข้อ 6 การใช้จ่ายเงิน
บำรุง ให้จ่ายได้เพื่อการสาธารณสุขและการบริหารจัดการโรงพยาบาล
และหน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี ้(5) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข วรรคท้าย การใช้จ่าย     
เงินบำรุงตาม (5) เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 และพิจารณาแผนการ      
ใ ช้ จ่ า ย เงิ น บ ำ รุ ง  ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .  2 5 6 7  เพิ่ ม เติ ม  
ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ได้จัดทำเอกสารสรุป 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  รายการครุภัณฑ์ จากแผนเงินบำรุงของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล         
ทั้ง 24 แห่ง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลว้  

เพื่อให้ดำเนนิการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย
เงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติรายการครุภัณฑ์จากแผนเงินบำรุง
ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานพีิจารณาอนุมัต ิต่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตติ      
         ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              - ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 28 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ 

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด อนุมัติ รายการครุภัณฑ์จากแผนเงนิบำรุงของหน่วย 

  บริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/2567 

    ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 25 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่อนุมัต ิรายการครุภัณฑ์จากแผนเงนิบำรุงของหน่วย 

  บริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/2567 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
    - สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัติ รายการครุภัณฑ์จากแผนเงินบำรุงของ 

  หน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
  ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567  

  ตามที่ท่านรองสิระพงษ์ เสนอ   
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 25 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  17 
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ระเบียบวาระที่ 17 เรื่อง การประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6/2566) 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ ครับ  
นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชิญท่านรองพัชร์ชิสา พชริะธารีรัตน์แถลงญัตติ เชิญครับ 

นางสาวพัชร์ชิสา พชริะธารรีัตน์  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี         
     ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ด้ วยองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัดปทุ มธานี  ได้ ป ระกาศ                  
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6/2566) 
ข อ งอ งค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ า นี   ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 24 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2566 จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี            
เพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันครับ 

ประธานสภา อบจ.     - ครับ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570)    
    เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6/2566) ครั้งนี้ตามข้อ 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ    
    นะครับ 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับ 

          รายงานดังกล่าวหรือไม่ ขอเชญิครับ ไม่มีนะครับ               
      - ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น            

(พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6/2566) แล้วนะครับ           
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 18 

ระเบียบวาระที่ 18  เรื่อง  ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(รายการที่สภาฯ อนุมัติกันเงินไว้) 
ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายกฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชิญท่านรองพัชร์ชิสา พชริะธารีรัตน์แถลงญัตติ เชิญครับ 

นางสาวพัชร์ชิสา พชริะธารรีัตน์  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี         
     ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
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นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่สภาฯ อนุมัติกันเงนิไว้) ของกองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายละเอียดดังนี้ 
  ข้อความเดิม  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ
และทางเท้าคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลหลักหกเช่ือมต่อตำบลบ้านใหม่ 
อำเภอเมืองปทุ มธานี  จั งหวัดปทุ มธานี  ขนาดกว้าง 12  เมตร                    
ยาว 35 เมตร และกว้าง 9 เมตร ยาว 1,295 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,070 ตารางเมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 25,321,000 บาท (ยี่สิบห้าล้าน
สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาท) 
  ข้อความใหม่ 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ
และ ทางเท้าคอนกรีต หมู่ที่ 4,5 และหมู่ที่ 7 ตำบลหลักหกเช่ือมต่อ
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  ขนาดกว้าง     
12 เมตร ยาว 35 เมตร และกว้าง 9 เมตร ยาว 1,295 เมตร                    
หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,070 ตารางเมตร            
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 25,321,000 บาท 

(ยี่สิบห้าล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาท) 
  เนื่องจากรายละเอียดในโครงการไม่ถูกต้อง จึงขอแก้ไขให้เกิด
ความถูกต้อง และสมบูรณ์ ดังนั้น เพื่อใหก้ารดำเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณ รายจ่าย เพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  2 ) ประจำปี งบประมาณ                    
พ.ศ. 2566 (รายการที่สภาฯ อนุมัตกิันเงนิไว้)  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ขอ้ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชีแ้จงงบประมาณรายการที่ได้กันเงนิหรอืขยายเวลาการเบิกจ่ายเงนิไว้แล้ว 
จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงนิ 
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นางสาวพัชร์ชสิา พชิระธารรีัตน์    องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงเสนอญัตติ ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการที่สภาฯ อนุมัติกันเงินไว้) 
รายการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
พิจารณาอนุมัตติ่อไป     

ประธานสภา อบจ.   -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              - ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 27 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ 

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

    งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

      (รายการที่สภาฯ อนุมัตกิันเงินไว้) 
                                   ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 24 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

    งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

     (รายการที่สภาฯ อนุมัตกิันเงินไว้) 
                                       ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 0 เสียง 
    - สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จง 

    งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

      (รายการที่สภาฯ อนุมัตกิันเงินไว้) 
    ตามที่ท่านรองพัชร์ชิสา เสนอ  

- อนุมัติด้วยมติเสียง 24 เสียง 
- ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 
- งดออกเสียง 3 คน 

             -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  19 

ระเบียบวาระที่ 19  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายกฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชิญท่านรองพัชร์ชิสา พชริะธารีรัตน์แถลงญัตติ เชิญครับ 

นางสาวพัชร์ชิสา พชริะธารรีัตน์  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี         
     ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
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นางสาวพัชร์ชิสา พชริะธารรีัตน์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 7                    
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองช่าง รายละเอียดดังนี้ 
  1. โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยของ              
สถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
จงึขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาท) 
  2. โครงการให้ความรู้โทษภัยบุหรี่ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 500,000 บาท              
(หา้แสนบาท) 
  3. โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในสัตว์จังหวัด
ปทุมธาน ีจงึขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาท) 
 4. โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค จึงขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 
500,000 บาท (หา้แสนบาท) 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข / งบดำเนนิงาน / หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ  
1. โครงการฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภายในจังหวัดปทุมธานี จึงขออนุมัติโอนลด       
เป็นเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) 
2. โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่  (กสพ.)               
ของจังหวัดปทุมธานี จึงขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 400,000 บาท                      
(สี่แสนบาท) 
 งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์                     
 ประเภทครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  
 1. ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จึงขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 
1,600,000 บาท (หนึ่งลา้นหกแสนบาท) 
2. ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จึงขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 
1,440,000 บาท (หนึ่งลา้นสี่แสนสี่หม่ืนบาท) 
 3. ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด จึงขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 
601,000 บาท (หกแสนหนึ่งพันบาท) 
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นางสาวพัชร์ชสิา พชิระธารรีัตน์ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานไฟฟ้าและประปา / งบลงทุน / หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสะพานปทุมธานี 1 ตำบลบางปรอก 
เช่ือมตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 
16,241,000 บาท (สิบหกล้านสองแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาท) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเสนอญัตติ         
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ที่จัดส่งให้กับทุกท่านแลว้ 

เนื่องจากบริเวณสะพานปทุมธานี 1 และชุมชนใกล้เคียงยังไม่มี
ไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงมีความ
ประสงค์จะดำเนินงานโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างอัตลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงเป็นที่ดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวให้มาช่ืนชมบรรยากาศยามค่ำคืนของริมแม่น้ำเจ้าพระยา                       
ซึ่งจากการตรวจสอบข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่ได้ตัง้งบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ ดังนั้น 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ               
ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

  เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 
กำหนดไว้ว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
          ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

 



-52- 

 

 ประธานสภา อบจ.  - ขณะนีม้ีสมาชิกจำนวน 28 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ 

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย   
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 25 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
- สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

ตามที่ท่านรองพัชร์ชิสา เสนอ   
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 25 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  20 

ระเบียบวาระที่ 20  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายกฯ แถลงญัตติ 
นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชิญท่านรองพัชร์ชิสา พชริะธารีรัตน์แถลงญัตติ เชิญครับ 

นางสาวพัชร์ชิสา พชริะธารรีัตน์  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี         
     ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ     
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  โอนตั้ งจ่าย เป็นรายการใหม่                   
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 
รายละเอียดดังนี ้
โอนลด 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

งบดำเนินงาน 
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นางสาวพัชร์ชิสา พชริะธารรีัตน์   หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมประชาคม เพื่อการจัด , ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดปทุมธานี , การจัดทำยุทธศาสตร์                
การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปทุมธานี , 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, 
แผนการตำเนินงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้เป็นเงิน 250,000 บาท 
(หน้า 222 ข้อ 1.1 (5)) ขณะนี้ยังไม่มีการเบิกจ่าย จึงขออนุมัติโอนลด 
เป็นเงิน 37,900 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานวางแผนสถติิและวิชาการ 

งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ ง)          
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 37,900 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
  เนื่องจาก กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ เพื่อมาทดแทนเครื่องเก่าที่มีอยู่ ซึ่งเกิด                 
ความชำรุดเสื่อมสภาพ แต่จากการตรวจสอบข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวัด  เรื่ อ ง งบ ประมาณ รายจ่ ายป ระจำปี งบ ประมาณ                         
พ.ศ. 2567 แล้วพบว่า ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าว ดังนั้น 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ                      
ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ ได้จัดส่ง                 
ให้ทุกท่านแลว้ 

เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27              
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด   
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นางสาวพัชร์ชิสา พชริะธารรีัตน์ ที่ทำใหล้ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      
          ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              - ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 28 คน ครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ 

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย   
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 25 เสียง 
   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 
- สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

ตามที่ท่านรองพัชร์ชิสา เสนอ   
   - อนุมัติด้วยมติเสียง 25 เสียง 
      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  21 

ระเบียบวาระที่ 21  เรื่อง  อื่น ๆ 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรอืจะอภปิรายในเรื่องอื่น 

ใดอีกหรอืไม่ เชญิท่านสุเทพครับ 

นายสุเทพ สมใจ - เรียนท่านประธานฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายสุเทพ 
สมใจ สมาชิกสภาฯ เขต 2 อำเภอเมืองปทุมธานี ตอนนี้ผมอยากจะถาม                     
ท่าน ผอ.กองช่าง นะครับ ท่านประเทืองครับ เรื่องการขยายสะพาน                  
ของคลองบางหลวงนะครับ ตอนนี้ประชาชนสอบถามมาทางผมเยอะ
มากเพราะตรงนี้ เราเข้าไปสำรวจมา 3-4 ครั้งแล้ว สะพานตรงนี้                   
จากที่ผมสอบถามท่านนายกรามฯ นะครับมาตั้งแต่สมัยนายกเก่า   
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นายสุเทพ สมใจ                   ทำงบประมาณและก็ยังไม่ ได้ทำ แต่ถนนเส้นนี้ เช่ือมไป 3 ตำบล                   
มีประชาชนใช้รถวันหนึ่งหลายพันคันจนถึงหลักหมื่นนะครับ คือเส้น
ปทุมธานีสายใน ผมอยากทราบว่างบประมาณปี 2567 จะได้ทำไหมครับ  
ทั้งท่านนายกถามมา แล้วก็ประชาชนในย่านนั้นถามมาเพราะสะพานนั้น 
แคบมากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากทางเทศบาลปทุมขยายเป็น                 
4 เลนแล้ว เดี๋ยวทางฝั่งบางหลวงหมู่  2 ตรงนั้นก็ขยายมา 4 เลน                       
แต่สะพานจะเหลือ 2 เลน จะเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นบ่อยครับ ขอฝาก                  
ไว้ดว้ยครับ 

ประธานสภา อบจ. - ครับ มีเขา้แผนมาหรอืยังครับ ผอ.ประเทือง  
นายประเทอืง กันธสมาส - โครงการนี้จำได้ คือทางเทศบาลเคยมาประสานบอกว่าเป็นเทศบาล

ทำเองนะครับ เรื่องขยายสะพาน ผอ.ช่าง เคยมาคุยกับผมเองว่า                 
ทางเทศบาลดำเนินการเองครับ เทศบาลของนายกรามที่เคยมาคุย  

นายสุเทพ สมใจ - คงไม่ใช่นะครับ ผอ.ประเทือง ล่าสุดผมกับทีมงานของ ผอ.ประเทือง       
ไปสำรวจล่าสุดร่วมกับทางกองช่างของเทศบาลบางหลวง งบประมาณ
ตัวนี้เสนอมาทางเรา เคยเข้าแผนไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ ดูของเก่าเพราะว่าผม
ตามอยู่  นะครับ จะมี  2 โครงการนะครับ คือท่ อระบายน้ ำนะครับ            
กับถนนเทศบาลครับ เนื่องจากทางหมู่บ้านทรัพย์กานดาระบายน้ำไม่ได้ทุกปี 
ผมเข้าไปช่วยอยู่ตั้งแต่มาเป็น สจ. ถึงไม่ใช่เขตผม ผมเอาเครื่องสูบน้ำ
ของชาวบ้านแถวบ้านผมไปช่วยดูดน้ำออกอยู่ทุกปีเวลาหน้าฝนนะครับ 
อันนี้ก็ฝากไว้ 2 โครงการ ของเทศบาลบางหลวง ขอให้ ผอ.ประเทืองตามด้วย 
นะครับ ล่าสุดผมไปวัดนะครับ  

ประธานสภา อบจ. - เอาแบบนี้นะครับ ท่าน สจ.สุเทพ กับพี่ประเทือง ดูในแผนก่อน ว่ามีอยู่               
ในแผนหรือไม่นะครับ ถ้ามีนะครับ แนะนำนะครับ ถ้าอยากได้เร็วนะครับ 
ดูรายช่ือ พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนบริเวณนั้น ให้เขาลงช่ือมานะครับ 
ลงช่ือมาแล้วส่งมานะ ผอ.ประเทือง ถ้ามันมใีนแผน 

นายประเทอืง กันธสมาส - ขออนุญาตครับท่าน ท่อระบายน้ำนี่ได้ผู้รับจ้างแล้วครับ  
ประธานสภา อบจ. - ท่อระบายน้ำจัดซื้อจัดจา้งแล้วนะท่าน สจ.สุเทพ เหลือสะพาน อย่างที่

ผมแนะนำ ถ้าเดือดร้อนจริงยิ่งมีรถชนถ่ายรูปไว้ยิ่งดีใหญ่ครับ นายกอื่น
ไม่ต้องไปพูดถึงครับ ขอนายกคำรณวิทย์ สมัยนี้ต้องขอนายกคำรณวิทย์               
ได้เลยนะครับ  ทุกสิ่งทุกอย่างจะหมดปัญหาต้องขอนายกคำรณวิทย์นะครับ 
ท่านอื่นมีอะไรจะอภิปรายในวาระอื่น ๆ  อีกหรือไม่ครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ 

เชญิท่านนายกครับ 
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นายก อบจ.ปทุมธานี - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ มีเรื่อง
เร่งด่วนนะครับที่ต้องแจ้งท่านสมาชิกทุกท่านเพื่อให้ทราบ เรื่องแรก ก็คือ
ผมขอบคุณคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณนะครับ ที่ติดตาม             
แล้วมาประชุมกันนะครับ แล้วก็เสนอขึ้นมาและทำให้เกิดประโยชน์และก็
ช่วยกันเร่งรัดให้งานมันออกโดยเร็ว เพราะเป็นความเดือดร้อนของ
ประชาชน และเป็นความต้องการของประชาชนนะครับ  เรื่องที่  2                  
เมื่อวานผมได้เข้าประชุมคณะกรรมการ กต.ตร. ของจังหวัดนะครับก็มี
คณะกรรมการทั้งหมดได้เข้าประชุมเอง ปัญหาตอนนี้ขอให้ท่านอยู่                 
ในพื้นที่ ช่วยกันติดตามนะครับ ช่วยกันสอดส่องช่วยกันดูแลมันมีคดี                  
ที่เกิดขึ้น แล้วก็พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมาก ประเด็นแรกคือกลุ่มที่ลัก      
ตัดสายไฟนะครับ เมื่อวานผมได้แจ้งไปแล้ว และไฟในปทุมธานีตอนนี้    
โดนลักหมดนะครับ ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อน เมื่อวานก็ได้พูดกัน
ในที่ประชุมแล้ว ในวันที่ 19 และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นแม่งาน
เรียกประชุมทุกหน่วยงานนะครับ ท่านต้องการให้ไฟฟ้าทั้งปทุมธานี        
ขอให้มันต้องสว่างไสวนะครับ เดี๋ยววันที่ 19 ก็มีการประชุมกันนะครับ      
อีกประเด็นหนึ่งคดีสำคัญเป็นคดีน่าสนใจนะครับ ซึ่งเมื่อวานซืนนี้ผมก็ได้
ไปที่ โรงพั กธัญบุ รีนะครับ ผมเช่ือว่ าเป็ นแก๊ งที่ ถี บรถและมี วั ยรุ่ น                        
ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ ขี่มอเตอร์ไซค์ในเลนขวา แล้วไม่ได้สนใจรถทีต่ามมา
พอเขาบีบแตรทีเดียว ก็ถอยไปก็แซงไปแล้วก็เหตุเกิดที่บึงยี่โถนะครับ 
แล้วก็วัยรุ่นคนนี้ก็ขี่รถตามประกบแล้วก็ถีบรถปังๆ ตามถีบไปเรื่อย                 
ในที่สุด คนขับเขาก็ตกใจ ครั้งสุดท้ายไปถีบติดตรงประตูข้าง เขาก็ตกใจ 
เขาก็หักหลบ มอเตอร์ไซค์ก็ล้ม นะครับ เรื่องนี้เหตุเกิด ณ วันที่ 10 ที่ผ่านมานะครับ 
แต่ทางโรงพักก็ยังไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่นะครับ เมื่อวันก่อนผมก็ได้ไปเอง 
ไปที่โรงพักแล้ว เพราะผมไม่ประสงค์ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในปทุมธานี              
ทั้ งแก๊ งปาหิน  แก๊ งถี บ รถแบบนี้  พอถีบรถ เสร็จ  เขาก็ ขับ รถไป                       
เขาก็ไม่ได้หนี เขาไปโรงพักพวกกลุ่มนี้ แป๊บเดียวก็มีวัยรุ่นอีก 5-6 คน 
ไปรุมล้อมเขา ซึ่งเรื่องนี้ผมมองว่าถ้าเป็นแก๊งแบบนี้ ทำแบบนี้ไม่ดี    
แล้วถ้าเป็นข่าวออกไปแล้วมันเสียหายนะครับ อันนี้ก็ได้กำชับและขอให้
ท่ านสอดส่องดูนะครับว่ามีพฤติกรรมนี้ เกิ ดขึ้น ในพื้ นที่ หรือ ไม่           
ท่านรีบประสานมานะครับ เรื่องที่ 3 ตอนนี้คือไข้หวัดใหญ่ระบาดอย่างแรง
นะครับ แล้วเราได้ประสานกับทางสาธารณสุขและตอนนี้ขาดวัคซีน                  
ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์หรอื 7 สายพันธุ์ อยู่จำนวน 5 แสนโดส ที่ตอ้งฉีด 
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นายก อบจ.ปทุมธานี  ให้พี่น้องชาวปทุมธานีเหมือนกับที่เราเคยเอาซิโนฟาร์มมาฉีด ซึ่งเรื่องนี้
ผมได้หารือกับท่านผู้ว่าฯ แล้วนะครับ ก็จะต้องเอาทางคุณหมอส้มไปคุย
กับท่านผูว้่าฯ อีกครั้งหนึ่ง ว่าจะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนได้ฉีด แล้วทาง
สาธารณสุข ก็รู้ข้อมูลดีนะครับ ว่าเรื่องนีใ้นเดือนมีนาคมจะระบาดอย่างมาก 
ซึ่งเรื่องนี้ท่าน สจ.เฉลิมพงษ์ ท่านก็ได้เป็นคนที่ประสานงานนะครับ       
กับองค์กรเภสัชอยู่นะครับ อันนีต้้องเรียนเพื่อทราบเตอืนพี่น้องประชาชน 
แล้วก็เรื่องวันเด็กท่าน สจ.สมร เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ 
โด ย เร าจั ด ร่ ว ม กั บ ท่ านผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด  ซึ่ งตอนนี้ ก็ จะขึ้ น                             
ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยขึ้นรูปท่านผู้ว่าฯ ขึ้นรูปผมด้วยนะครับ อันนี้ก็รีบ
ดำเนินการอยู่แล้วนะครับ อีกประเด็นหนึ่ง ผมจะออกโครงการในวันที่ 
16 นะครับ จะเริ่มต้นที่  รพ.สต.บางขะแยง ตอนนี้มีพี่น้องประชาชน             
มาลงทะเบี ยน เพื่ อ รับการรักษาและเป็ น เยอะมาก  โดย เฉพาะ                        
พวกอ่อนแรง ที่มูลนิธิของผมรักษาไม่ ไหว วันเสาร์อาทิตย์ตอนนี้                    
แน่นไปหมดแล้ว เขาก็ลงช่ือผมไป เดี๋ยวผมจัดทีมไปรักษาในหน่วย              
ถ้าไปตรงหน่วยไหน จะมีจุดแรกคือบางขะแยง วันที่ 16 นะครับประมาณ
บ่ายโมงนะครับ รพ.สต. ท่าน สจ.ในพื้นที่  ตอนนี้มีคนมาลงทะเบียนไปแล้ว                  
50 -60 คน แล้วที่รอรักษา ให้ท่าน สจ. ประสานงานแล้วก็ช่วยไปดูแล
ด้วยนะครับเพราะเป็นคนสูงอายุทั้งนั้นในพื้นที่ อันที่ 2 กำหนดวันน่าจะเป็น
วันที่  18 นะครับ ที่จะไปทางบึงคอไห ใครในส่วนพื้นที่นั้น  ตอนนี้                  
ทาง ผอ.รพ.สต. บึงคอไห ก็ส่งยอดไปแล้วว่า 40-50 คน แล้วนะครับ 
อันนี้ก็ฝาก สจ.ในพื้นที่ ไปดูด้วย แล้วจะมีคนต่อไปเรื่อย ๆ นะครับ              
เพราะตอนนี้พี่น้องเราเป็นโรคหลอดเลือดเยอะนะครับ  เรื่องสุดท้าย                  
ที่อยากจะเรียนก็คือ วันนี้ท่านจะเห็นว่าที่ท่านประธานบอกประดับ
ดอกไม้สวยงาม เดี๋ยวเสร็จจากนี้ เชิญทานอาหารด้วยกันข้างล่าง                 
แล้วเราก็พูดคุยกันในห้องประชุมข้างล่างนะครับ แล้วก็เวลา 15:00 น. 
คือโครงการนี้ ผมคิดทำมาตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งปีแรกเลย แต่ทำไม่สำเร็จ             
พอมาเจอ โควิด  ซึ่ ง ใน ช่วงโควิด  เราเข้ าไป ช่วยราชทัณ ฑ์ เยอะ                     
ทุกเรือนจำเข้าไปช่วยไปฉีดพ่น และให้นักโทษฉีดซิโนฟาร์มอะไรต่าง ๆ                 
เราทำเยอะ พอหมดช่วงนั้น เป็นช่วงหน้าฝนพี่น้องเดือดร้อนผมก็               
พูดคุยไว้แล้วตั้งปี 2564 อยากจะเอานักโทษทั้งหมดออกมาช่วยกัน
พัฒนาท่อระบายน้ำทั้งหมดทั้งจังหวัดปทุมธานีนะครับ ทุกหมู่บ้านนะครับ 
แต่ตอนนั้นเขาติดสัญญากับทาง กทม.นะครับ แล้วก็ในสัปดาห์ที่แล้ว        
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นายก อบจ.ปทุมธานี  ทาง ผบ.เรือนจำ คนใหม่ที่เดินทางมา ก็ได้มาพูดคุยกับผมกับทีมงานแล้ว 
เพราะฉะนั้นวันนี ้ขอใหทุ้กคนอยู่ก่อน เพราะว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม               
ท่านทวี สอดส่อง ท่านจะมาทำ MOU กับพวกเราที่นี่ที่ห้องนี้นะครับ                         
โดยมี ผบ. เรือนจำธัญบุรีมาด้วย แล้วก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัด           
ก็จะมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วย และสิ่ งที่ผมคุยเบื้องต้นเราจะเริ่ม         
ให้นักโทษมาดำเนินการ ตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไป รีบทำเลยนะครับตอนนี้
แล้วก็จะจัดเป็นกี่ชุด ผมต้องการให้มันพอเสียที ที่ว่าน้อง ๆ  สจ. ลงไปดูในพื้นที่
แล้วแย่งกันขอรถดูดโคลนเลน เราก็มีอยู่  2 คัน ไปทำอาทิตย์หนึ่ง               
ซ่อมอาทิตย์หนึ่งนะครับ เป็นอย่างนี้มาตลอดในช่วงที่ผ่านมา แล้วพี่น้อง
ประชาชนเดือดร้อนนะครับ หลายจุดที่รถไม่สามารถผ่านได้ เพราะฉะนั้น 
โครงการนี้ เกิ ดขึ้ นแน่ นอนแล้ วนะครั บ  ขณ ะเดี ยวกั นถ้ านั กโทษ                             
ไปทำงานในพื้นที่ใครก็ตาม ขอให้ท่าน สจ. ทุกพื้นที่นะ ยังไม่ต้องไปแบ่งใคร 
เอาพี่นอ้งประชาชนเป็นหลัก ขอใหต้อนนีใ้หร้ีบเสนอขึน้มา พวกท่านเสนอเลย 
อย่างในตอนนี้ สจ.ปกเกษ บอกมาในส่วนของลำลูกกามีเท่าไหร่ กี่จุด                 
ที่ต้องเร่ง ในถนนตรงไหน ในพื้นที่ ของท่านเวลาฝนตกน้ำท่วมขัง                  
น้ำระบายไม่ได้ อันนีต้้องล้าง เขาจะทำแบบว่าไม่ใช่แบบที่เป็นรถดูดโคลนเลน 
ซึ่งรถดูดโคลนเลนมันก็ได้แค่นั้น ดูดตามบ่อพัก แล้วก็ล้วงมันนิดหน่อย  
แต่นี่ทั้งหมดทำความสะอาด ตรงที่บ่อพักรับรองเขาลงไปล้างขัดถูเลย              
และในท่อก็มุดท่อไปทำความสะอาดทั้ งหมด  มันจะได้จบเสียที                          
เรื่องน้ำท่วมขังเวลาหน้าฝน แล้วผมก็เร่งให้เสร็จก่อนที่จะถึงหน้าฝน
ต่อไป อันนี้ขอให้น้อง ๆ ช่วยกันไปดู ใครเสนอมา เราจะเรียงลำดับให้ 
หลังจากผ่านวันนี้ ไปขอให้รีบเสนอนะครับ ส่วนรถดูดโคลนเลนก็                  
เอาไว้เสริมตามจุดต่าง ๆ อันนี้เป็นโครงการที่เราดำเนินการและก็ทำเป็น
รูปธรรมแล้วในวันนี้ เดี๋ยวก็คงช่วยกันอยู่รับท่านผู้ว่าฯ ทั้งท่านรัฐมนตรี
ยุติธรรมนะครับ จะมาทำ MOU ในห้องนี้ เตรียมอาหารไว้ข้างล่าง ลงไป
ทานอาหารด้วยกันที่ชัน้ 3 นะครับ ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

ประธานสภา อบจ. - เมื่อได้ประชุมกันจนครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว และไม่มีเรื่อง
อื่นใดที่จะพิจารณาแล้ว 

- ผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ
และท่านผูม้ีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ 
 








